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Editor’s 
Note

ขอต้อนรับผู้อ่าน “นิตยสารสาระวิทย์” ทุกท่านเข้าสู่เดือนสิงหาคมด้วยความชุ่มฉ่ำาของสายฝน
ท่ีตกโปรยปรายเกือบทุกวันครับ โดยตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าจะมีฝนตกหนัก 
และคลืน่ลมแรงบริเวณหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย สามารถตดิตามขอ้มลูทีเ่วบ็ไซตก์รมอตุนุยิมวทิยา 
http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำาหรับ “นิตยสารสาระวิทย์” ฉบับที่ 89 ได้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่น่าสนใจ คือ “เปิดโลกนิทานดาว” โดย
คุณอัฐ พงศธร กิจเวช เจ้าของเพจ “คนดูดาว stargazer” ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
กลุ่มดาวประจำาเดือนต่างๆ โดยเริ่มจาก “กลุ่มดาวสิงโต ที่มาของเดือนสิงหาคม” เรื่องราวนิทานที่
สนุกสนานพร้อมสอดแทรกสาระความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ พลาดไม่ได้ในทุกๆ เดือนนับจากน้ีไป
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ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เปิดตัววิธีสกัดอาร์เอ็นเอ	 (RNA)	 และชุดตรวจหาเช้ือ
ก่อโรคโควิด	19	อย่างง่าย	ผลิตได้ภายในประเทศ	มีราคาถูก	ช่วยเพิ่มความ
มั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนไทย	

สวทช. ผนึก มหิดล พัฒนา 
‘อุปกรณ์ตรวจเชื้อก่อโรคโควิด 19’ 

เตรียมรับมือระบาดระลอก 2 
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ดร.ณรงค์์ ศิิริเลิิศิวรกุุลิ ผู้้�อำำ�นวยกุ�ร สวทช.

มุ่งสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ
 แม้ประเทศไทยจะมีระบบสาธารณสุขเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล และได้รับการกล่าวถึงในฐานะประเทศที่มีการป้องกันและ

ฟื้นตัวจากโควิด 19 ติดอันดับต้นของโลก แต่ประเทศไทยยังคง

ต้องเผชิญปัญหาการขาดความมั่นคงด้านสุขภาพ 

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า การ

ที่ประเทศไทยขาดความมั่นคงด้านสุขภาพ มีสาเหตุจากยังต้อง

นำาเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจ และยา ทำาให้เม่ือเกิด

วิกฤติการณ์ข้ึน ดังเช่น การระบาดของโรคโควิด 19 คร้ังใหญ่

ระลอกแรกในประเทศชว่งเดอืนมนีาคมท่ีผา่นมา ประเทศไทยตอ้ง

เผชิญปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำาให้ 

ไม่สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างรวดเร็ว

 “นับตั้งแต่เดือนมกราคม ท่ีโรคโควิด 19 เร่ิมแพร่ระบาด

อยา่งรุนแรงในประเทศจนี ทมีนักวจิยั สวทช. ไดร้ะดมทำางานแขง่

กับเวลาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ คิดค้นและวิจัยนวัตกรรมรับมือ 

การแพร่ระบาดของโรค เพื่อสนับสนุนการทำางานของบุคลากร

ทางการแพทย์ใหท้ำางานได้ราบร่ืน เช่น การคิดค้นและพฒันาวคัซนี

ป้องกันโรค อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ อุปกรณ์ช่วย

วนิจิฉยัโรค และแอปพลเิคชนัอำานวยความสะดวกในการเฝา้ระวงั

การแพร่ระบาดของเชือ้ โดยหนึง่ในผลงานสำาคัญท่ี สวทช. พฒันา

โดยไดรั้บการสนบัสนนุจากคณะเวชศาสตร์เขตรอ้น มหาวิทยาลยั

มหิดล และกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ คอื 

วิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ด้วยเทคนิค magnetic bead และ 

ชดุตรวจโรคโควดิ 19 ดว้ยเทคนคิแลมปเ์ปลีย่นสีในขัน้ตอนเดยีว 

ซึง่จะชว่ยใหป้ระเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเอง มคีวามพรอ้มในการ

ปฏิบัติงานยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเชิงรุกและ

เปน็สว่นเสรมิใหค้นไทยมีความมัน่คงทางสขุภาพมากขึน้สามารถ

กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววัน อีกทั้งยังเป็นก้าวสำาคัญ

ในการเพ่ิมขีดความสามารถวงการสาธารณสุขไทยจากการเป็น 

ผู้นำาเข้าอุปกรณ์ตรวจและวินิจฉัยโรคโควิด 19 สู่การเป็นผู้ผลิต

และส่งออกในอนาคต” 

 ไม่เพียงความสามารถในการวิจัยและพัฒนา หนึ่งในปัจจัย

สำาคัญที่จะทำาให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤติการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คือการผนึกกำาลังทำาวิจัยและพัฒนา

ร่วมกันระหว่างองค์กร

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหวริสะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสะท้อนมุมมองถึงความสำาคัญของการ

ผนึกกำาลังในการทำาวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรว่า 4 

กุญแจสำาคัญที่จะต้องผสานรวมกันเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤติประสบ

ความสำาเร็จด้วยดี คือ พันธมิตร ความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือ

ทางด้านทรัพยากร ทั้งเงินลงทุนและสิ่งอำานวยความสะดวกใน

การทำางาน และความพรอ้มทีจ่ะทุม่เทแรงกายใจอยา่งเตม็ท่ีเพือ่

พาประเทศก้าวผ่านวิกฤติ 

ศิ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์บรรจง มไหวริสะ อำธิิกุ�รบดีมห�วิทย�ลิัยมหิดลิ
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น�งวรรณสิกุ� เกุียรติปฐมชัย แลิะ ดร.สิทธิิโชค์ ตั �งภััสสรเรือำง

 “เมื่อเกิดเหตุวิกฤติโควิด 19 มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ

มหาวิทยาลัยท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการแพทย์ ได้ร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ ในการนำาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

รวมถึงทรัพยากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนามา 

สนับสนุน เพ่ือเอื้อให้การวิจัยประสบความสำาเร็จโดยเร็ว ซึ่ง

อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนหนุนเสริมการทำาวิจัยของ สวทช. 

เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติโควิด19 ด้วยเช่นกัน”

อุปกรณ์ตรวจเชื้อก่อโรคโควิด 19 
พร้อมรับการระบาดระลอก 2
 ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 มีสองขั้นตอนหลัก คือ 

การสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) จากสิ่งส่งตรวจท่ีเก็บตัวอย่างสาร

พันธุกรรมมาจากกลุ่มเสี่ยง และการนำาอาร์เอ็นเอที่ได้มาตรวจ

ว่ามีเชื้อ SARS-CoV-2 อยู่หรือไม่ นักวิจัย สวทช. จึงได้เร่งวิจัย

และพฒันาวธิกีารสกัดและตรวจหาเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่

อปุกรณ์จากต่างประเทศท่ีคนไทยสามารถผลติไดเ้อง เพือ่ปอ้งกนั

การขาดแคลนอุปกรณ์ในการตรวจและวินิจฉัยโรค

 ดร.วรรณพ วเิศษสงวน ผูอ้ำานวยการศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กล่าวว่า ในส่วนของการ

สกัดอาร์เอ็นเอ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. นำาโดย ดร.สิทธิโชค 

ตั้งภัสสรเรือง ผู้อำานวยการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ และทีมวิจัยได้

พัฒนาวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิค magnetic bead หรือ

การใช้สารละลายที่พัฒนาข้ึนในการทำาให้สารพันธุกรรมแตกตัว 

แล้วใช้ magnetic bead ในการดูดจับอาร์เอ็นเอที่มีขั้วตรงข้าม 

เพื่อแยกเอาเฉพาะส่วนอาร์เอ็นเอไปใช้ ในการตรวจคัดกรอง

หาอาร์เอ็นเอของไวรัส ทางด้านนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด  

ไบโอเทค สวทช. และคณะ ได้พัฒนาชุดตรวจเชื้อก่อโรค 

โควดิ 19 ดว้ยเทคนคิแลมปเ์ปลีย่นสใีนขัน้ตอนเดยีว (COVID-19 

XO-AMP colorimetric detection kit) ซึ่งเป็นการนำาอาร์เอ็นเอ

ที่ได้มาใส่น้ำายาที่ทำาปฏิกิริยาจำาเพาะกับ SARS-CoV-2 แล้วเพิ่ม

ปริมาณอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิคแลมป์ หลังจากเพิ่มปริมาณแล้ว

ผู้ทดสอบสามารถอ่านผลการพบ SARS-CoV-2 ได้จากสีของ

น้ำายาทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยไมต่อ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญในการวเิคราะห์

ผลเหมือนการตรวจด้วยเทคนิค RT-PCR ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 “กระบวนการทั้งสองรวมถึงอุปกรณ์ในการตรวจที่นักวิจัย

พัฒนาขึ้น ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความสะดวกในการ

ใช้งานแล้ว โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง

ในส่วนของวิธีการสกัดอาร์เอ็นเอด้วยเทคนิค magnetic bead มี

การทดสอบการใช้งานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

ดร.วรรณพ วิเศิษสงวน
ผู้้�อำำ�นวยกุ�รศิ้นย์พันธิุวิศิวกุรรมแลิะเทค์โนโลิยีชีวภั�พแห่งช�ติ
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สาธารณสุข ด้วยอีกทีห่นึง่ ผลการทดลอง

ใช้ทั้ง 2 เทคโนโลยีจากทั้ง 2 หน่วยงาน 

น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เทคโนโลยี 

ทั้งสองไม่เพียงมีประสิทธิภาพเทียบเท่า

หรือดีกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ แต่

ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำางาน

ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจาก

นั้นชุดตรวจโรคของนักวิจัย สวทช. ท่ี

สามารถผลิตได้เองภายในประเทศยัง

มีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำาเข้าจากต่าง

ประเทศในปัจจุบันมาก จึงเป็นสัญญาณ

ดีอย่างยิ่งว่า หากเกิดการระบาดขึ้นอีก

ครั้ง ประเทศไทยจะสามารถปฏิบัติงาน

ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยปัจจุบัน

เทคโนโลยีทั้งสองเริ่มมีบริษัทเอกชน

ตดิตอ่เพือ่ขอรับการถา่ยทอดความรูแ้ลว้”

 ผลงานความร่วมมือในการพัฒนาวิธี

สกัดอาร์เอ็นเอและชุดตรวจเชื้อก่อโรค 

โควิด 19 อย่างง่ายคือหนึ่งในผลงานที่จะ

ช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการ

แพรร่ะบาดโรคโควดิ 19 ไดม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งข้ึน ช่วยสร้างความม่ันคงด้าน

สุขภาพแก่คนในประเทศ เป็นหนึ่งใน

สัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลงเรื่อง

ความมัน่คงทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

และช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยด้าน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และการ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตขึ้นตาม

นโยบาย BCG (Bio-Circular-Green) 

Economy Model อีกด้วย

ชุดสกุัด RNA ด�วยเทค์นิค์ Magnetic Bead

ชุดตรวจเชื �อำกุ่อำโรค์โค์วิด19 ด�วยเทค์นิค์แลิมป์เปลิี �ยนสีในขั้ั �นตอำนเดียว
(COVID-19 XO-AMP colorimetric detection kit)
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บทความ
พิเศษ

นักชีววิทยา จุฬาฯ โชว์ 
“กะท่างน้ำาดอยภูคา” 

ตัวชี้วัดสุขภาพสิ่งแวดล้อม ชนิดใหม่ของโลก

ดร.ปรวีร์  พรหมโชติ และ ผศ. ดร.วิเชฏฐ์  คนซื่อ

นักวิจัยภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เผยแพร่ภาพ
การค้นพบใหม่	 “กะท่างน้ำาดอยภูคา”	 กะท่างน้ำาชนิดใหม่ของโลก	 จากอุทยานแห่งชาติ 
ดอยภูคา	จังหวัดน่าน	บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง	เป็นตัวชี้วัดสุขภาพป่าที่สมบูรณ์
และไร้สารเคมีปนเปื้อน	
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ดร. ปรวรี ์พรหมโชตอิาจารยป์ระจำาภาควชิาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กล่าวว่าตนพร้อมด้วยคณะทำางานได้แก่ ผศ. ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ  

และ ดร.ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ อาจารย์จากภาควิชาเดียวกัน 

และได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยท้ังจากมหาวิทยาลัยเกียวโต  

ประเทศญี่ ปุ่น  ผู้ สนับสนุนจากประเทศฝ ร่ัง เศส และ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ภายใต้การสนับสนุนการสำารวจโดย 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

จังหวัดน่าน คณะวิจัยสนใจการค้นพบกะท่างน้ำา บริเวณดอยภูคา  

ทีม่เีร่ืองเลา่การพบเหน็ในนติยสารบางฉบบัมามากกวา่ 20 ปแีลว้ 

คณะนักวิจัยจึงสนใจที่ค้นคว้าเพิ่มเติมว่า กะท่างที่พบนั้นยังมีอยู่

หรือไม่เป็นจุดเริ่มต้นของการลงพื้นที่ โดยขออนุญาตและได้รับ

ความอนเุคราะหจ์ากนายฉัตรชยั โยธาวธุ หวัหนา้อทุยานแหง่ชาติ

ดอยภูคา และมีนายพศิน อิ่นแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีอุทยาน 

ท่านอื่นๆ เป็นผู้นำาเส้นทาง 

 “จากลักษณะทางกายภาพของกะท่างน้ำาดอยภูคาที่มี  

สีน้ำาตาลแถบส้ม รวมทั้งการตรวจแถบรหัสพันธุกรรม (DNA  

banding) ทำาให้คณะนักวิจัยทราบได้ว่า สัตว์ตัวนี้ถือเป็นกะท่าง

น้ำาสายพันธุ์ใหม่ของโลก ที่สำาคัญยังได้รับรู้ถึงความสมบูรณ์ของ 

พื้นป่าบริเวณนี้อีกด้วย เพราะกะท่างน้ำาดอยภูคาเป็นสัตว์ที่

สามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดสุขภาพสิ่งแวดล้อมของผืนป่าในบริเวณที่

พบได้เป็นอย่างดี จากธรรมชาติของไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 

ของกะท่างจะอยู่อาศัยได้ ในบริ เวณผืนป่าสมบูรณ์ที่ ไ ม่มี  

การเปลี่ยนแปลงและไม่ถูกทำาลาย รวมถึงพ้ืนที่นั้นๆ ต้องไม่มี 

สารเคมปีนเป้ือน 100% เทา่นัน้ ซึง่คณะนกัวจิยัและคณะผูน้ำาทาง 

ต้องปีนขึ้นบนยอดดอยที่สูงชัน ผ่านป่าดิบที่สมบูรณ์ เพื่อค้นหา

แอ่งน้ำาที่เป็นแหล่งอาศัยของกะท่าง จนไปถึงแอ่งน้ำาบนดอย

หญ้าหวาย มีความสูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง 1,795 เมตร 

โดยธรรมชาติของกะท่างนั้นจะอาศัยในแอ่งน้ำาบริเวณหุบ 

บนยอดเขามีขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร และเป็นน้ำาที่

ปกคลุมด้วยหญ้าที่มีความสูงไม่มากนัก มีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่

กลางแอ่งน้ำาและนอกจากนั้นยังมีขอนไม้ล้มที่มีโพรงจมอยู่กับ

พืน้ของแอง่น้ำาทีม่คีวามลกึไมม่ากนกั หรอืประมาณครึง่หนา้แขง้”  

ดร.ปรวีร์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า

 “บริเวณดังกล่าว ค้นพบกะท่างน้ำาดอยภูคาปีนอยู่ตาม 

กอหญ้า ขอนไม้และก้อนหินกลางแอ่งน้ำา มากกว่า 50 ตัว 

และส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ เมื่อสำารวจทั้งแอ่งน้ำาและริมตล่ิงพบว่า 

กะท่างน้ำาดอยภูคากำาลังมุ่งหน้าเข้าผืนป่า คาดเดาว่าเป็นช่วง 

บทความ
พิเศษ
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ปลายของฤดูผสมพันธ์ุ ธรรมชาติ  

ของกะท่างน้ำาเม่ือผสมพันธุ์กันแล้ว  

ตัวเมียจะวางไข่ และทิ้งไข่ปล่อยให้

ปรับตัวไปตามธรรมชาติ ส่วนตัวพ่อ 

และแม่นั้นจะมุ่งหน้ากลับผืนป่า เพราะ

โดยธรรมชาติของกะท่างจะใช้ชีวิต 

อยู่บนบกยกเว้นช่วงเวลาผสมพันธุ์

เท่านั้น

 ทั้งนี้การค้นพบดังกล่าวได้รับการ 

ตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิทยาศาสตร์ 

เป็นท่ีเรียบร้อย” ดร.ปรวีร์ กล่าวท้ิงท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 “กระท่างน้ำาดอยภูคา” ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที่พบสัตว์ชนิดนี้คืออุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน 

 มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tylototriton phukhaensis 

 จัดเป็นกะท่างน้ำาชนิดที่ 5 ที่มีรายงานการตั้งชื่อในประเทศไทย

 “กะท่างน้ำาดอยภูคา” จัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบกในวงกระท่างน้ำา หรือ Family Salamandridae 

สัตว์ในวงนี้เป็นสัตว์เทินน้ำาสะเทินบกที่มีลักษณะที่สำาคัญคือมีสีน้ำาตาลแถบส้ม มีขาส่ีข้าง มีหางยาว มีความแตกต่างจากกลุ่ม

ของกบ เขียด คางคกที่เราคุ้นเคยซึ่งเป็นญาติที่มีความใกล้ชิดกัน สัตว์ในกลุ่มนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก (เมื่อวัดจากปลายจมูกถึง 

ปลายหางประมาณ 10 เซนติเมตร) มีรูปร่าง 2 แบบ คือ

 แบบที่ 1 เรียกว่า newt หรือ นิวต์ มีลักษณะของผิวหนังที่ไม่เรียบ มีต่อมน้ำาพิษปรากฏอยู่บนผิวหนังด้านหลัง บริเวณ 

ลำาตัวและหัวมีสันที่ปรากฏอย่างชัดเจน มีสีสันบนลำาตัวไม่มากนัก ที่พบเด่นชัดคือ สีส้มที่ปรากฏตามสันของร่างกาย ปลายขา 

และปลายหาง 

 แบบที่ 2 เรียกว่า salamander หรือ ซาลาแมนเดอร์ มีลักษณะของผิวหนังเรียบลื่น อาจจะมีของต่อมน้ำาพิษปรากฏอยู่ 

หลงัลกูตา ลำาตัวมีรอ่งอยูด่า้นข้างระหวา่งขาหนา้และขาหลงั ซึง่จะไมป่รากฏในกลุ่มนิว้ต ์พวกซาลาแมนเดอร์ไมพ่บในประเทศไทย

สถานภาพของประชากร (สถานที่ค้นพบ)

 ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จำาเป็นที่จะต้องมีการสำารวจในบริเวณอื่นของเทือกเขาหลวงพระบาง  

ทางฝากล้านนาตะวันออกซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

 ถิ่นที่อยู่อาศัยของกะท่างน้ำาในประเทศไทยนั้นมีขอบเขตการกระจายค่อนข้างจำากัด จะพบในระดับความสูงจากระดับ 

น้ำาทะเลปานกลางมากกว่า 1,000 เมตร และอยู่ในบริเวณที่มีอากาศเย็น แอ่งน้ำาสะอาดและป่าปกคลุมที่ยังคงเป็นธรรมชาติ  

ดังนั้นสามารถใช้กระท่างน้ำาเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพที่สามารถบ่งบอกถึง “สุขภาพ” ของสิ่งแวดล้อมได้

บทความ
พิเศษ
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รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง 
(Fake News) บนโลกออนไลน์

ทุกวันนี้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2562	มีสถิติรายงานว่าคนไทย
ร้อยละ	 79	 หรือประมาณ	 59	 ล้านคน	 ท่องโลกออนไลน์และใช้โซเชียลมีเดียเป็นประจำา 
ทุกวัน	 เพื่อรับข่าวสาร	ทำากิจกรรม	และทำาธุรกรรมต่างๆ	แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับ
ว่าโลกออนไลน์นั้นมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมปรากฏอยู่มากมายมหาศาล	 ซ่ึงนั่นก็ทำาให้
คนไทยมีความเสี่ยงท่ีจะต้องเผชิญกับการรับข้อมูลเท็จหรือการถูกหลอกลวงที่มุ่งเป้า 
ให้ได้รับความเสียหายมากขึ้น	

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.บทความ
พิเศษ



13 สิงหาคม 2563

บทความ
พิเศษ

สำ�นกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง

สาธารณสุข จึงได้จัดเวทีเสวนา “รู้ ให้เท่า ก้าวให้ทัน 

กับข่าวลวง (fake news) บนโลกออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 

สงิหาคม ทีผ่่านมา เพือ่สร้างภูมคิุม้กันในการคดักรองขา่วสารและ

การทำากิจกรรมบนโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชน 

 ภายในงานมีการบรรยายเรือ่ง “สารพดัการหลอกลวงบนโลก

ออนไลน์ที่ต้องรู้ และเทคนิคการกำาจัดข่าวลวง (fake news)” 

โดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ (เอิ้น) พิธีกรและผู้ผลิตรายการเกี่ยว

กับไอทีและดิจิทัล ซึ่งได้มาให้ความรู้ถึงพฤติกรรมการล่อลวงบน

โลกออนไลน์ในปัจจบัุนวา่ สามารถแบง่ออกเปน็ 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ การหลอกลวงที่มีจุดประสงค์มุ่งให้เหยื่อได้รับความเสียหาย 

(scam) และข่าวปลอมเพื่อให้ผู้รับสารเกิดการเข้าใจผิด หรือที่

คุ้นหูกันว่า “fake news” โดยในกลุ่มของ scam แบ่งได้เป็น 3 

ประเภทใหญ่ คือ การหลอกล้วงข้อมูล การหลอกให้ซื้อสินค้าที่

ไม่เป็นไปตามข้อมูลการโฆษณา และการหลอกให้ลงทุนในธุรกิจ

ที่ผิดกฎหมาย ปกปิดข้อมูลการลงทุน หรือการหลอกให้ลงทุนใน

กิจการปลอม

 การหลอกล้วงข้อมูลหรือรหัสผ่านนั้น ปัจจุบันมักมาใน 

รูปแบบ “ฟชิช่ิง (phishing)” ทีเ่ลยีนเสยีงมาจากคำาวา่ “fishing”  

ที่แปลว่าตกปลาหรือหลอกให้เหยื่อติดเบ็ดนั่นเอง วิธีการนี้ 

ผู้ประสงค์ร้ายมักใช้วิธีการให้เหยื่อเป็นผู้คลิกลิงก์เข้าไปกรอก

ขอ้มลูสว่นบคุคลด้วยตนเอง อาท ิชือ่-สกลุ ชือ่ผู้ ใช้ (username), 

รหัสผา่น อเีมล หมายเลขบตัรประชาชน เบอร์โทรศัพทม์อืถือ ซึง่

ดร.ป�นระพี รพิพันธิุ ์

คนร้ายมักจะสวมรอยเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการที่มีความน่า

เชื่อถือสูง เช่น Facebook, Instagram, Microsoft หรือธนาคาร

ต่างๆ โดยการต้ังชื่ออีเมลและเว็บไซต์ให้คล้ายหรือกลมกลืนกับ

หน่วยงานเหล่านั้น และใช้ข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกให้

เหย่ือต้องรีบตัดสินใจคลิกลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลโดยทันที หาก

สงสัยว่าตนเองได้เผลอให้ข้อมูลสำาคัญไปแล้ว ให้รีบเปลี่ยนรหัส

ผ่านและเปิดใช้รหัสผ่านแบบ 2 ชั้น (two factor authentication) 

แตห่ากไมส่ามารถแก้ไขสถานการณ์ไดท้นั ใหร้บีแจง้ความตอ่กอง

บังคับปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (ปอท.) หรือ ตำารวจไซเบอร์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ได้

เป็นผู้ครอบครองไอดีนั้นแล้วและดำาเนินการทางกฎหมายต่อไป

 สำาหรับ การหลอกให้ซื้อสินค้าที่ ไม่เป็นไปตามข้อมูลการ

โฆษณา และการหลอกให้ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ปกปิด

ข้อมูลการลงทุน หรือการหลอกให้ลงทุนในกิจการปลอม  

มักมาในรูปแบบโฆษณาชวนเชื่อ ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเกินกว่ากว่า

ผลติภณัฑห์รอืการลงทนุโดยทัว่ไป มรีาคาทีท่ำาใหผู้ค้นวู่วามตดัสนิ

ใจซือ้ไดง้า่ย คอืราคาไมถ่กูจนดผูดิปกตแิตถ่กูกวา่ราคาตลาดมกีาร

เรียบเรียงถ้อยคำานำาเสนอที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ประโยคมีลักษณะ

ของการแปลมาจากภาษาอ่ืนด้วยโปรแกรมแปลภาษาหรือการใช้

ถอ้ยคำาที่ไมเ่ปน็ทางการ มกีารใชบ้คุคลอา้งองิหรอืขอ้มลูอา้งอิงที่

เป็นเท็จ ซึ่งมีทั้งในรูปแบบการสวมรอย แอบอ้าง บิดเบือนข้อมูล 

ใชพ้รเีซนเตอรท์ี่ไม่มคีวามรูท้างดา้นนัน้หรือไมไ่ด้ใชง้านผลิตภณัฑ์

เหล่านั้นจริง หรือมีการแสดงภาพทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่

ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง

 นอกจากการหลอกลวงในรปูแบบ scam แลว้ การหลอกลวง

อกีประเภทหนึง่ทีเ่ป็นไวรลัใหพ้บเหน็ไดเ้ปน็ประจำา คอื ขา่วปลอม

หรือ “fake news” ซึ่งมักมาในรูปแบบการใช้ข้อความนำาเสนอ

ที่ไม่เป็นความจริง ใช้ภาพตัดต่อ ใช้ภาพเก่าเล่าใหม่ นำาภาพของ

สถานการณอ์ืน่มาแตง่เรือ่ง หรอืบิดเบอืนข้อมลู ซึง่ในกรณเีหลา่นี้

นอกจากผูร้บัสารจะสามารถตรวจทานไดจ้ากความนา่เชือ่ถอืของ

ขา่วและผูเ้ผยแพร่แลว้ ยงัสามารถตรวจไดจ้ากการใชบ้รกิารคน้หา

ของ Google ทั้ง การค้นหาภาพ การค้นหาข้อมูล และการค้นหา

ความจริง (fact check explorer) ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ Google
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ผู้้�ร่วมเสวน� ค์ุณพีรพลิ อำนุตรโสตถิ์ิ�, เภัสัชกุรหญิิงอำรัญิญิ� เทพพิทักุษ์ แลิะ จ่�พิชิต ขั้จัดพ�ลิชน

 ในส่วนของประเทศไทยเอง ก็มีหน่วยงานต่างๆ ที่นำาเสนอ

ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวเท็จหรือไม่เช่นกัน เช่น  

เวบ็ไซต ์“ศนูยต์อ่ตา้นขา่วปลอม” (https://www.antifakenews-

center.com) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

เว็บไซต์ “เช็ก ชัวร์ แชร์” (https://sure.oryor.com) โดย อย. 

ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทย 

 นอกจากการบรรยายเพื่อให้รู้เท่าทันการหลอกลวงบนโลก

ออนไลนแ์ลว้ ภายในงานยงัมกีารเสวนาเร่ือง “ส่ือสารผลติภณัฑ์

สขุภาพอยา่งไรไม่ให้เกดิ fake news” โดย คณุพรีพล อนตุรโสตถ์ิ  

ผู้ส่ือข่าว อสมท รายการชัวร์ก่อนแชร์ จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 

เจ้าของเพจ Drama Addict และเภสัชกรหญิงอรัญญา  

เทพพทิกัษ ์ผูอ้ำานวยการศนูยจ์ดัการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปราม 

การกระทำาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.

 ทัง้นี ้ในวงเสวนาไดม้กีารแนะนำาเรือ่งการนำาเสนอขอ้มลูขาย

สนิคา้และการลงทนุวา่ การเสนอขายแตล่ะเร่ืองมขีอ้จำากดัในการ

สือ่สาร เพือ่ป้องกันการบดิเบอืนข้อมลูหรือสือ่สารขอ้มูลเท็จ รวม

ถึงบางสินค้ามีข้อจำากัดว่าไม่สามารถเสนอขายทางออนไลน์ได้ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ยาที่นอกเหนือจากยาสามัญประจำาบ้าน ดังนั้น

แล้วผู้นำาเสนอข้อมูลสินค้าและการลงทุนควรศึกษาข้อกำาหนด

ในการสื่อสารหรือขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ที่กำากับดูแลสินค้า

ประเภทนั้นๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจมีความผิดตาม

กฎหมาย และสำาหรับผู้รับสารก็ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของสารเหลา่นัน้เช่นกนั เพือ่ปอ้งกนัการตกเปน็เหยือ่ และยบัยัง้

การกระทำาความผดิของผู้ไมป่ระสงคด์ ีซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถศกึษา

ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น เช่น ด้านผลิตภัณฑ์

อาหารและยาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและยาสมุนไพร สามารถ

ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ อย. (เว็บไซต์: 

http://pca.fda.moph.go.th/service.php หรอืแอปพลเิคชัน: อย.  

ตรวจเลข) ดา้นการลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซต์

และแอปพลเิคชันของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ (เวบ็ไซต:์ https://

www.dbd.go.th หรือแอปพลิเคชัน: DBD e-Service) 

 สุดท้ายนี้เพื่อให้ประชาชนเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้
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ประสงค์ร้าย และยับยั้งการกระทำาผิด 

ของบุคคลเหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำาว่า  

ก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารต้องแน่ ใจว่ า 

ข้อมูลนั้นเป็นจริงและเป็นประโยชน์  

และก่อนจะแชร์เงินหรือข้อมูลส่วนตัว 

ต้องแน่ใจว่าผู้รับปลายทางเป็นตัวจริง 

ไม่หลอกลวง และหากพบเห็นผู้กระทำา 

ความผิดสามารถแจ้งได้ที่  กองบังคับ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ 

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) หรือ 

ตำารวจไซเบอร์ 

Facebook: อาสา จับตา ออนไลน์

ติดตามชมการบรรยายและเสวนาย้อนหลังได้ที่

• สารพัดการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ที่ต้องรู้ และเทคนิคการกำาจัดข่าวลวง (fake news) : https://bit.ly/30trQLx

• สื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรไม่ให้เกิด fake news : https://bit.ly/2C4AkiY

แอำปพลิิเค์ชัน อำย. ตรวจเลิขั้ แอำปพลิิเค์ชัน DBD e-Service
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เทคโนฯ ไทย

“ก้าวสะอาด” นวัตกรรมฆ่าเช้ือก่อนเข้าอาคาร

นอก จากการสวมใสห่นา้กากอนามยัและใชเ้จลลา้งมอืเพ่ือปอ้งกันการรับเชือ้ 
ก่อโรคโควิด 19เข้าสู่ร่างกายแล้ว การทำาความสะอาดพื้นรองเท้า 

ที่เหยียบย่ำาไปตามพื้นที่ต่างๆ ก็สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคได้เช่นกัน 
ศนูยบ์รกิารปรึกษาการออกแบบและวศิวกรรม สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะ จึงได้พัฒนาเครื่องก้าวสะอาด (KAO-SA-ARD) สำาหรับ
ทำาความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าอาคาร
 จิรพร ศุภจำาปิยา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  
อธิบายว่า เคร่ืองก้าวสะอาดประกอบด้วยอ่างน้ำายาฆ่าเช้ือที่มีตะแกรงกรองสิ่งสกปรก ถังใส่ 
น้ำายาฆ่าเชื้อ และพรมสำาหรับซับและกระจายน้ำายาฆ่าเช้ือ โดยจะติดตั้งไว้หน้าอาคารหรือ 
ทางเข้า ผู้ ใช้งานเพียงก้าวลงอ่างน้ำายาแล้วก้าวเหยียบพรม ก็สามารถเดินเข้าพื้นที่ได้ทันที 
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เทคโนฯ ไทย

 “ส่วนที่สัมผัสกับน้ำายาฆ่าเชื้อจะมีเพียง
ส่วนพืน้รองเทา้เทา่นัน้ ดา้นลา่งของอา่งสว่น
ใต้พื้นรองเท้าจะมีตะแกรงทำาหน้าที่กรอง
ฝุ่น ดิน และสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากพื้น
รองเท้า ส่วนถังบรรจุน้ำายาฆ่าเชื้อจะมีระบบ
รักษาระดับความสูงของน้ำายาฆ่าเชื้อและ
เติมน้ำายาในอ่างเมื่อมีการใช้งาน ผู้ ใช้งาน
สามารถมั่นใจได้ว่าน้ำายาจะไม่ทำาให้รองเท้า
เสียหาย เพราะมีการกำาหนดปริมาณน้ำายา
ให้มีปริมาณที่พอเหมาะ” 
 จิรพรอธิบายเสริมเกี่ยวกับตัวเคร่ืองว่า 
การออกแบบเครื่องนี้ประยุกต์มาจากเครื่อง
ทำาความสะอาดรองเทา้ในโรงงานผลติอาหาร 
โดยตัวเครื่องทั้งหมดเป็นสเตนเลส 304 ทุก
ชิ้นส่วนสามารถถอดมาทำาความสะอาด โดย
ใช้น้ำาร้อนลวกทำาความสะอาด ตัวเครื่อง

มอีายกุารใชง้าน 4-5 ป ีส่วนตวัถังใสน่้ำายาได ้
10 ลิตร และสามารถเลือกใช้น้ำาฆ่าเช้ือได้
ตามความต้องการ โดยน้ำายาฆ่าเช้ือที่ใช้กับ
เคร่ืองก้าวสะอาดในตอนน้ี เป็นผลิตภัณฑ์
นาโนเทคโนโลยีสำาหรับฆ่าเช้ือเบนไซออน 
(Benzion) ผลงานทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ของศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ร่วมกับ บริษัท 
ยูนิซิล กรุ๊ป จำากัด ซึ่งออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส
และแบคทีเรียได้รวดเร็วตั้งแต่นาทีแรกที่
สมัผสักบัเช้ือ โดดเดน่ดว้ยการไมม่สีว่นผสม
ของสารไวไฟ และสามารถยอ่ยสลายไดต้าม
ธรรมชาติ
 เครือ่งกา้วสะอาด เปน็ผลงานเทคโนโลยี
รักษาสุขอนามัย (hygiene technology)  
ที ่สวทช. ได้ใหก้ารสนบัสนนุแกจ่งัหวดักระบี ่

เพื่อใช้ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ 
โดยได้ทดลองใช้งานครั้งแรกท่ีศาลากลาง 
จั งหวัดกระบี่  ซึ่ ง เ ป็นที่ ตั้ งของสำ านั ก 
ประสานงาน สวทช. ด้วย
 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ 
สวทช. เสรมิในเรือ่งการสนับสนนุเทคโนโลยี
คร้ังนี้ว่า การสนับสนุนนี้เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ “Krabi Go 
Green Model” เพื่อสนับสนุนให้กระบี่เป็น
จังหวัดต้นแบบในการพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาได้
มีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ไป
ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้ว 26 โครงการ 
ผา่นกลไกของโปรแกรมสนับสนนุการพฒันา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีจากสตาร์ตอัปใน
โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี (BIC) 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> 
https://mgronline.com/science/detail/9630000073192
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QueQ (คิวคิว) โดย บริษัทคิวคิว (ประเทศไทย) จำากัด คือหนึ่ง
ในผลงานของผู้ประกอบการนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ 

บ่มเพาะธุรกิจโทคโนโลยี ของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ  
(สวทช.) และได้ รับทุน Startup Voucher หรือทุนสนับสนุนโครงการสร้าง 
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยล่าสุดได้มีการจับคู่กับผู้ ใช้งานจริงแล้วอย่าง
ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์ แหลมพระนาง ด้วยการนำาแอปพลิเคชันมาใช้จัดการ
ความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์ เพื่อให้สามารถ
บริหารการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมบูรณ์ หง้าฝ้า ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ก่อนจะเกิดการระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด19 
มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในพื้นที่มากกว่า 2 พันคน และมีกลุ่มเดินทางไปกลับประมาณ 5,000 คน
ตอ่วนั สง่ผลใหเ้กดิความคบัคัง่และกอ่ใหเ้กดิมลภาวะดา้นตา่งๆ จงึมคีวามตัง้ใจทีจ่ะจดัระเบยีบ
พื้นที่ใหม่ ภายใต้แนวคิด “ไรเลย์โมเดล” เช่น การจัดระเบียบเรือ การจัดโซนกิจกรรมหรือจุด

“QueQ” แอปพลิเคชันบริหารการท่องเท่ียววิถีใหม่ “ไร่เลย์โมเดล”
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รังสรรค์์ พรมประสิทธิิ � ซีีอำีโอำ 
บริษัทค์ิวค์ิว (ประเทศิไทย) 
จำ�กุัด

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย

ทอ่งเทีย่วยอดนยิม การจดัการปญัหาขยะบน
ชายฝัง่ และการยกระดบัความปลอดภยัของ
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
 วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน นายกสมาคม 
โรงแรมกระบี ่เสรมิวา่ สิง่แรกทีต่ัง้เปา้หมาย 
ให้  QueQ เข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการ 
บริหารงาน คือ การจัดการเร่ืองจำานวนคน

เข้าออก เพ่ือบริหารจุดจอดเรือ 
โดยตั้งเป้าให้มี นักท่องเที่ยว 
เดินทางไปกลับต่อวันไม่เกิน  
2 พันคน 
    รังสรรค์ พรมประสิทธิ์  
ซีอีโอ บริษัทคิวคิว (ประเทศไทย)  
จำ า กัด  อธิบายในส่วนของ

แอปพลิเคชัน QueQ ว่า จุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน QueQ มาจากการเป็น
แอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหาร จนปัจจุบัน
ได้มีการนำามาประยุกต์ ใช้กับการบริหาร 
การรองรับผู้เข้าใช้งานของพื้นที่ประเภท 
อืน่ๆ เช่น สถานทีท่อ่งเทีย่ว ร้านเสรมิความงาม  
จุดรับของ (Drive thru) รวมถึงมีการนำามา
ใช้กับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซ่ึงมีการใช้งาน 
จริงแล้ว 127 แห่งจาก 155 แห่ง
 “ในส่วนของอ่าวไร่เลย์ แหลมพระนาง
จังหวัดกระบ่ี ได้นำา QueQ มาปรับใช้กับ 
การบริหารจัดการความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว (carrying capacity)  
ซึ่งจะมีบริการใหม่ที่ เพิ่มเข้ามานอกจาก
การจองคิวเพ่ือเข้าเที่ยวในพ้ืนที่ คือ การ
ตรวจสอบคิวการให้บริการเรือเพื่อเดินทาง 
เข้าออกเกาะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
จองล่วงหน้าและจ่ายค่าบริการผ่านทาง
แอปพลิเคชัน เม่ือนักท่องเที่ยวได้รับการ
แจ้งเตือนว่าถึงเวลาใช้บริการแล้ว ก็เพียง
นำาแอปพลิเคชันไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
แอปพลิ เคชัน QueQ จะเ อ้ืออำ านวย 
ความสะดวกการทำางานของเจ้าหน้าที่  
ในด้านการตรวจสอบการจอง ปริมาณ
ความหนาแน่นของแต่ละสถานที่และแต่ละ
กิจกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการหลังบ้าน 
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้รองรับจำานวนผู้ ใช้งาน 
ได้แบบไม่จำ ากัด และมีทีมดูแลตลอด  
24 ช่ัวโมง เพื่อให้การใช้งานสะดวกมาก
ที่สุด” 
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“ทุเรียนโมเดล” ชงการวิจัยใช้น้ำาเพื่อการเกษตร
อย่างเหมาะสมในพื้นที่ EEC

ก�รทำาวิจัยเพื่อสร้างความสมดุลในการใช้น้ำาในภาคการเกษตร นับเป็น 
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าจับตา เพราะเป็นคำาตอบใหญ่ของโจทย์ 

การบริหารจัดการน้ำาในอนาคต เพราะภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีการใช้น้ำามากที่สุดแต่ให้ 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ไม่เท่าภาคอื่นๆ 
 หากเจาะลงมาในพืน้ทีเ่ลก็ลงบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC) หรือบริเวณ 3 จงัหวดั ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีและระยอง มกีารประเมินวา่เมือ่พฒันาโครงการ
อย่างเตม็รปูแบบในอกีเกอืบ 20 ปขีา้งหนา้ หรือป ีพ.ศ. 2580 คาดการณว์า่จะมคีวามตอ้งการใชน้้ำา
เพิม่ขึน้ 1,000 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี นัน่หมายความวา่อาจทำาใหเ้กดิวกิฤตกิารณข์าดแคลนน้ำา  
และเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการเกษตรได้ 
ดงันัน้หนึง่ในการวจัิยเพือ่การพฒันาบรหิารการจัดการน้ำาในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
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(EEC) ภายใตแ้ผนงานยทุธศาสตร์เปา้หมาย  
(spearhead) ด้านสังคม แผนการบริหาร 
จัดการน้ำา ที่ไดรั้บการสนบัสนนุจากสำานักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย 
และนวัตกรรม (สกสว.) จึงเป็นการศึกษา 
เรื่อง “ปริมาณความต้องการน้ำ า เพื่อ
การเกษตรภายใ ต้การเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมเพื่อการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยมี 
เป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรมการใช้น้ำา ให้มี
การใช้น้ำาลดลงลงอย่างน้อยร้อยละ 15 ใน
พื้นที่ EEC โดยเริ่มต้นจากการลดปริมาณ
การใช้น้ำาในการปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดใน EEC 
 ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย จากภาควิชา
วศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
กำาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กล่าวว่า การทดลองนี้ถือเป็นครั้งแรกของ
การพิสูจน์ว่าทุเรียนไม่ได้ต้องการน้ำาปริมาณ
มาก การที่ให้น้ำาในปริมาณที่พอดี ต้นทุเรียน

จะยังคงให้ผลผลิตมีคุณภาพดังเดิม เพราะ
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ 
เชื่อว่าทุกเรียนต้องการน้ำามาก ยิ่งน้ำามาก
ผลผลิตจะยิ่งมีคุณภาพ 
 “จากการทำาวิจัยท่ีสวนปฐพี ตำาบล 
ท่าพริก อำาเภอเมือง จังหวัดตราด โดยการ
ใช้เคร่ืองมือ sap flow ติดตั้งที่ลำาต้นของ 
ทุเรียนเพื่อวัดการใช้น้ำาผ่านท่อลำาเลียงน้ำา 
(Xylem) โดยวัดค่าความต่างศักย์ ไฟฟ้า 
เพื่อคำานวณอัตราการไหลของน้ำาในลำาต้น
ช่วงเวลาต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลทุกสัปดาห์ 
ทำาให้ได้ปริมาณความต้องการน้ำาที่แท้จริง
ของต้นทุเรียน และข้อมูลช่วงเวลาที่ต้น
ทุเรียนต้องการน้ำา ทำาให้สามารถลดปริมาณ
การใช้น้ำาลงได้มากถงึรอ้ยละ 35-40 มากกวา่ 
เปา้หมายที่โครงการตัง้ไว ้จากขอ้มลูดงักลา่ว
คณะวิจัยจึงเตรียมเผยแพร่ข้อค้นพบน้ีเพ่ือ
ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกเ่กษตรกรสวนทเุรยีน
ในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป” 
 บัญชา ขวัญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
เพือ่การพฒันาบรหิารจดัการน้ำาในเขตพืน้ที่

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เสริม
ในเร่ืองการสร้างความสมดุลในการใช้น้ำาว่า 
จะต้องลดความต้องการใช้น้ำาลงผ่านการ
ปรับพฤติกรรมในการใช้น้ำา โดยส่ิงหนึ่งที่
จะสามารถเข้ามาช่วยพิสูจน์เรื่องนี้ในเชิง
ประจกัษ์ไดค้อื การใชเ้ทคโนโลยใีนการทำาวจัิย  
โดยเริ่มจากพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดีแต่
ใช้น้ำาในการปลูกมาก เมื่อสามารถพิสูจน์ได้
ว่าการลดปริมาณน้ำาลง จะยังคงได้คุณภาพ
ของผลผลิตดังเดิม เพื่อให้เกษตรกรเชื่อถือ
และยินดีที่จะปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้น้ำา 
โดยหลังจากการทำาวิจัยต้นทุเรียนแล้ว ได้มี 
การตั้งเป้าหมายที่จะทำาวิจัยต้นมังคุดเป็น
ลำาดับต่อไป”
 ที่ผ่านมาน้ำาในอ่างเก็บน้ำาส่วนใหญ่
ถูกจัดสรรไว้สำาหรับภาคการเกษตร แต่ต่อ
จากนี้น้ำาจะต้องถูกจัดสรรไปใช้เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค ภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคการบริการ ดังนั้นจะต้องบริหารการใช้
น้ำาให้สมดุลกับการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ด้วย  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
https://bit.ly/2BLaEaW
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โลกเปลี่ยน งานวิจัยปรับ 2 ตัวอย่างนวัตกรรมจากเวที 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (อว.) รว่มกบัหนว่ยงานเครอืข่ายในระบบวจิยัทัว่ประเทศ จดั “มหกรรม“มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020”งานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 
สิงหาคม พ.ศ. 2563
 ศาสตราจารย ์นายแทพยส์ริฤิกษ ์ทรงศิวิไล เลขาธกิารคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ กลา่ววา่  
การจดังานครัง้น้ี เปน็งานเพือ่นำาเสนอผลงานวจัิย เทคโนโลย ีและนวตักรรมคณุภาพ กวา่ 300 
ผลงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิจัย ได้แก่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากำาลังคนและ
สถาบนัความรู ้งานวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารทา้ทายของสงัคม งานวจิยัเพือ่เพิม่ขดี 
ความสามารถในการแขง่ขนั งานวจิยัและนวตักรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนทีแ่ละลดความเหล่ือมล้ำา  
และงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green) Economy Model 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง 
จาก วว. 
 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) นำาผลงานโครงการ
ไทยคอสเมโท ตามนโยบาย BCG Economy 
Model ของกระทรวง อว. มานำาเสนอ โดย
โครงการนีจ้ะนำาอตัลกัษณข์องพชืชนดิตา่งๆ 

ทัว่ประเทศมาพฒันาเปน็เครือ่งสำาอาง โดยมี
มาจัดแสดง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ สารสกัดจาก
เปลือกเมล็ดมะขาดและเนื้อเมล็ดมะขาม 
เครื่องสำาอางจากน้ำาพุร้อนเค็มจังหวัดกระบ่ี 
และเครื่องสำาอางจากอะโวคาโด 
 นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการ
วิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

วว. กล่าวว่า เมล็ดมะขามเป็นสิ่งที่เหลือทิ้ง
จำานวนมาก มีมูลค่าต่ำา แต่เมื่อทำาวิจัยพบ
ว่าตัวเปลือกและเมล็ดมะขามมีสารสำาคัญ
คุณภาพ คือ OPC ที่มีคุณสมบัติ super 
antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
คณุสมบตัเิดน่กวา่สารตา้นอนุมลูอสิระทัว่ไป 
ช่วยบำารุงร่างกาย และทำาให้ผิวกระจ่างใส 
สร้างมูลค่าเพิ่มจากเมล็ดมะขามกิโลกรัมละ 
2-3 บาท เป็นสารสกัดกิโลกรัมละ 30,000 บาท 
 “ส่วนเครื่องสำาอางจากอะโวคาโดนั้น ที่
อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปลูกมาก 
และหลายปีเกษตรกรจะต้องเผชิญปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ำา เนื่องจากมีผลผลิตออก
มากเกินจนล้นตลาด วว. จึงร่วมกับบริษัท 
เอส แอนด์ เจ และบริษัทมิสทีน พัฒนา
และทดสอบคุณสมบัติของอะโวคาโดเพื่อ
นำามาใช้แปรรูปเป็นเครื่องสำาอาง จนได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์มิสทีน” 

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย
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สกสว. และ มทร. โชว์
นวัตกรรมชูโรงขนมหวาน
เมืองเพชร
 สำ านักงานคณะกรรมการส่ง เสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเหนือ (มทร.) คิดค้นนวัตกรรม
เพื่ อชู โ รงขนมหวานเมืองเพชร อาทิ   
ขนมหม้อแกง เมด็ขนนุ ฝอยทอง อาลวั ฯลฯ 

สำาหรับผู้ดูแลสุขภาพ ด้วยการออกแบบ 
สตูรสารใหค้วามหวานทดแทนน้ำาตาล โดยใช้  
สารอริทิรทิอล (erythritol) ซึง่เปน็น้ำาตาลที่ได้
จากการหมกัขา้วสาล ีแป้งขา้วโพด หรอืหมกั
กลูโคสต์ด้วยยีสต์ สารให้ความหวานชนิดนี้
เหมาะกบัผูท้ีต่อ้งการควบคมุปรมิาณน้ำาตาล 
ลดน้ำาหนัก รวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
โดยผา่นการรบัรองโดยองคก์รอาหารและยา 
ของสหรัฐอเมริกา

 ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำานวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พระนคร 
กล่าวว่า ผลงานนี้เป็นการทำางานร่วมกัน
แบบบูรณาการของบุคลากรจาก 4 คณะ 
คือ คณะคหกรรมศาสตร์เป็นผู้คิดค้นสูตร 
การนำาสารอิริทริทอลไปใช้แทนน้ำาตาล
ใ นก า รทำ า ขนมห ว านพื้ น บ้ า น  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบเครื่องจักร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และคณะบริหารธุรกิจทำาหน้าที่ ด้านการ
ตลาด ทั้งน้ีมีทีมวิจัยที่ทำางานร่วมด้วย คือ 
นายชลากร อุดมรักษากุล และนางสาว 
วัชราภรณ์ ชัยวรรณ 
 “สำาหรับการใช้สารอิริทริทอลนั้น มีการ 
กำาหนดให้ ใ ช้ทดแทนปริมาณน้ำาตาลที่  
25% ซึ่งปัจจุบันทาง มทร. พระนคร เป็น 
ผู้ผลิตและจำาหน่ายสารให้ความหวานนี้เอง
โดยยังไม่มีการถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน  
มีผู้ผลิตขนมหวานจังหวัดเพชรบุรีมาเข้า
รับการถ่ายทอดสูตรการทำาขนมหวานแล้ว 
หลายราย และมีผู้ เข้าอบรมเริ่มใช้สาร
ให้ความหวานชนิดน้ีในการทำาขนมเพื่อ
จำาหน่ายแล้ว 30 ราย ปัจจุบันราคาของสาร
ใหค้วามหวานชนดินีย้งัมรีาคาสงูกวา่น้ำาตาล
ทั่วไป เพราะยังมีปริมาณความต้องการของ 
ตลาดน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ขนมหวานที่ใช้
สารให้ความหวานชนิดนี้มีราคาสูงกว่า 
ขนมหวานปกติ 10-20% หรือ หากหม้อแกง 
ถาดเล็กเดิมราคา 15 บาท ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 
20 บาท อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมี 
ความต้องการของตลาดมากขึ้น ราคาของ
สารให้ความหวานชนิดนี้ก็จะถูกลง ผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อขอรับความรู้ ในการใช้สาร
ให้ความหวานชนิดนี้ในการทำาขนมหวาน 
เมืองเพชรได้”

รายละเอยีดเพิม่เติม >> https://mgronline.
com/smes/detail/9630000073933
  

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย
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2 นวัตกรรมขานรับวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพ

สเปรย์ไอโซลเทค
(i-Sol Tech) 
 สเปรย์ไอโซลเทคเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อ 
ที่คิดค้นและพัฒนาร่วมกับสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ  
(สวทช.) เป็นนวัตกรรมทำาความสะอาด ที่

จ�กการแพร่ระบาดของเช้ือก่อโรคโควิด 19 รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนจึง 
แปรเปล่ียนไปสู่วิถีใหม่ (new normal) ที่ ให้ความใส่ใจเร่ืองการดูแล

สุขภาพมากขึ้น ทั้งการป้องกันการรับเชื้อโรคจากการสัมผัส สูดดม และความปลอดภัยใน
การบริโภค
 บริษัท เจียไต๋ จำากัด บริษัทสัญชาติไทยซึ่งทำาธุรกิจด้านนวัตกรรมการเกษตร ก็หันมาใส่ใจ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัยเช่นกัน โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมสุข
อนามัย ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ Urbanize & Innovation คือ สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) 
และเจียไต๋ ฟิซซี่ พาวเดอร์ (Chia Tai Fizzy Powder) 

ปราศจากแอลกอฮอล์ สารพิษ และน้ำาหอม 
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และ
รา นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบ
อนุภาคนาโนที่ ช่วยให้สารฆ่าเช้ือติดกับ 
พืน้ผวิไดน้านยิง่ขึน้ เปน็เสมอืนเกราะปอ้งกนั

เชื้อโรค ไอโซลเทคเหมาะกับการใช้ทดแทน
แอลกอฮอล์ โดยสามารถใช้ฉีดพ่นลงบน
วัตถุได้โดยตรงทั้งเฟซชิลด์ โทรศัพท์มือถือ 
เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ลูกบิดประตู ราวจับ 
สุขภัณฑ์ ฯลฯ ได้อย่างปลอดภัย

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย
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เจียไต๋ ฟิซซ่ี พาวเดอร์ 
(Chia Tai Fizzy 
Powder)
 เจียไต๋ ฟิซซี่ พาวเดอร์ เป็นผลิตภัณฑ์
ล้างสารพิษกลุ่มยาฆ่าแมลงท่ีตกค้างบนผัก
และผลไม้ ใช้งานง่ายและสะดวก เพียง

ผสมสารละลายลงในน้ำาสะอาด ผลิตภัณฑ์
จะทำาลายโมเลกุลของสารเคมีตกค้างให้ 
สลายตวัอยูใ่นรปูของสารไมม่พิีษ จงึปลอดภยั 
ท้ังต่อผู้ บริ โภคและสิ่ งแวดล้อม โดย
นวตักรรมนี้ไดร้บัรางวลัดา้นนวตักรรมระดบั
สากล อาทิ รางวัลเหรียญเงิน จากเวที  

International Invention Innovation  
Competition in Canada – ICAN 2019 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.
thansettakij.com/content/441959

ระเบียง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ ไทย
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

ในชว่งเดอืนกรกฎาคมทีผ่า่นมา มผีลการทดสอบวัคซีนโควดิ 19 ในประเทศฝ่ังตะวนัตกออกมา
เปน็ระยะ ซึง่ลว้นให้ผลด ีเริม่จากผลการทดสอบวคัซนีของบรษิทัโมเดอรน์า (Moderna) บรษิทั
เทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกัน ซึ่งร่วมพัฒนาโดยนักวิจัยจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรค 
ติดเช้ือแห่งสหรัฐฯ ให้สัญญาณที่ดีในการสร้างภูมิต้านทานแก่อาสาสมัครในระยะที่สอง 
และกำาลังจะทดสอบวัคซีนระยะที่สามในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในกลุ่มอาสาสมัคร  
30,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

ท�งดา้นฝ่ังองักฤษมีผลการทดสอบวคัซนีทีว่จิยั

โดยนกัวจิยัมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ ซึง่ได ้

ร่วมกับบริษัทเวชภัณฑ์แอสตราเซเนกา ในการทดสอบกับกลุ่ม

อาสาสมัครจำานวน 1,000 คน ออกมาเช่นกัน มีผลตีพิมพ์ใน

วารสารทางการแพทย์ เดอะ แลงแซ็ท ยืนยันว่า วัคซีนชนิดนี้

ช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำางานเพื่อสร้างสาร 

ภูมิต้านทานที่ใช้ในการป้องกันเชื้อก่อโรคโควิด 19 และยังสร้าง

การตอบสนองให้เซลล์ต่อสู้กับไวรัสชนิดนี้ด้วย

 สำาหรับการทดสอบวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

 จะดำาเนินการทดสอบต่อในกลุ่มตัวอย่างราว 10,000 คน ทั้ง

ในอังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้ รวมถึงการทดสอบแยกต่างหาก

ในสหรัฐฯ ซ่ึงตั้งเป้าว่าจะรับอาสาสมัครราว 30,000 คน และ 

คาดหวงัวา่จะสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่พยีงพอตอ่การวเิคราะห์

ประสิทธิภาพของวัคซีนได้เพียงพอในส้ินปีนี้ เพ่ือตัดสินใจว่า

วัคซีนชนิดนี้เหมาะแก่การแจกจ่ายในวงกว้างหรือไม่ ซ่ึงในการนี้ 

มหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์และบรษิทัแอสตราเซเนกาตัง้เปา้วา่จะมี

การผลติออกมาทัง้หมด 2 พนัลา้นโดส โดยปัจจบุนัมหีลายประเทศ 

รวมถงึ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรัง่เศส องักฤษ อติาล ีและเนเธอรแ์ลนด ์

ลงนามสัง่ซือ้วคัซนีนีจ้ำาหลายรอ้ยลา้นโดสแลว้ การสง่มอบชดุแรก

คาดว่าจะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้หากเป็นไปตามที่วางไว้ 

ผลการทดสอบวัคซีนต้านโควิด 19 ผลการทดสอบวัคซีนต้านโควิด 19 
ของประเทศฝั่งตะวันตกส่งสัญญาณดีของประเทศฝั่งตะวันตกส่งสัญญาณดี

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.voathai.com/a/oxford-vaccine-test-shows-good-sign/5509893.html

ผลการทดสอบวัคซีนต้านโควิด 19 
ของประเทศฝั่งตะวันตกส่งสัญญาณดี
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

ดาวเทียม “โฮป (Hope)” น้ำาหนัก 1.3 ตัน ทะยานขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด H2-A จาก
ฐานปล่อยจรวดทาเนกาชิมะของญี่ปุ่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการเดินทาง
ระยะทางราว 500 ลา้นกโิลเมตร คาดวา่จะถงึจดุหมายในเดอืนกมุภาพนัธ ์ป ีพ.ศ. 2564 
เพื่อทำาหน้าที่สำารวจสภาพอากาศและภูมิอากาศของดาวอังคาร

เป้�หมายการเดินทางของดาวเทียมโฮป ทางกลุ่ม
วิเคราะห์โครงการสำารวจดาวอังคาร (Mars  

Exploration Program Analysis: MEPAG) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาของนาซา ได้เป็นผู้ช่วยกำาหนดภารกิจเป้าหมายเพ่ือ
ให้ได้มาซ่ึงความรู้ใหม่ โดยมีเป้าหมายของการเดินทางเป็นการ
ศึกษาเร่ืองการเคล่ือนย้ายของพลังงานผ่านช้ันบรรยากาศ จาก
ช้ันบนลงมาช้ันล่าง โดยจะทำาการศึกษาตลอดท้ังวัน และตลอด
ทุกฤดูของปี นอกนจากน้ันดาวเทียมน้ีจะแกะรอยฝุ่นท่ีลอยอยู่ใน
อากาศ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุณหภูมิในช้ันบรรยากาศของ
ดาวอังคารและศึกษาว่าเกิดอะไรข้ึนกับอะตอมท่ีเป็นกลางของ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนท่ีบริเวณจุดสูงสุดของช้ันบรรยากาศ โดย
มีการต้ังข้อสงสัยว่าอะตอมเหล่าน้ีมีบทบาทสำาคัญต่อการกัดเซาะ 
ช้ันบรรยากาศของดาวอังคารจากอนุภาคท่ีทรงพลังท่ีออกมาจาก
ดวงอาทิตย์ การศึกษาในเร่ืองน้ีจะทำาให้เข้าใจว่าเหตุใดน้ำาส่วนใหญ่
บนดาวเคราะห์จึงเหือดแห้งไปจากเดิม

 ในการสังเกตการณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ ดาวเทียมโฮปจะ
โคจรรอบดาวอังคารในแนวเส้นศูนย์สูตร ระยะห่างจากดาวอังคาร
ประมาณ 22,000 กิโลเมตร ถึง 44,000 กิโลเมตร การท่ีต้องโคจร
เป็นวงโคจรท่ีใหญ่และเป็นรูปไข่ เพราะต้องการเห็นถึงพ้ืนผิวดาว
อังคารอย่างละเอียดในทุกช่วงเวลาของวัน ดาวเทียมดวงน้ีจะลอย
อยู่เหนือภูเขาไฟโอลิมปัสมอนส์ (Olympus Mons) ภูเขาไฟท่ีใหญ่
ท่ีสุดในระบบสุริยะจักรวาลในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันของแต่ละวัน 
นอกจากน้ีจะมีบางช่วงท่ีดาวอังคารหมุนวนอยู่ใต้ดาวเทียมดวงน้ี
ด้วย ซ่ึงจะทำาให้ได้เห็นภาพของดาวอังคารเต็มดวง
 ดาวเทียมโฮปดวงน้ี เปรียบเสมือนยานแห่งแรงบันดาลใจ ท่ี
จะช่วยดึงดูดให้คนหนุ่มสาวในยูเออีและท่ัวภูมิภาคอาหรับหันมา
สนใจวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและการศึกษาระดับสูงมากข้ึน

“โฮป” ดาวเทียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “โฮป” ดาวเทียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ทะยานสู่ดาวอังคารแล้วทะยานสู่ดาวอังคารแล้ว

“โฮป” ดาวเทียมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ทะยานสู่ดาวอังคารแล้ว
The Hope probe successfully launched from a spaceport in Japan รูปภาพจาก BBC News

รายละเอียดเพ่ิมเติม>> 
https://www.bbc.com/thai/international-53408161
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หน้าต่าง
ข่าววิทย์-

เทคโนฯ โลก

มีสัตว์ทะเลอย่างน้อย 16 สายพันธุ์ ที่ถูกค้นพบว่าผิวหนังมีสีดำาเข้มในระดับใกล้
เคียงกับสี “แวนตาแบล็ก (Vantablack)” ซึ่งจัดเป็นสีที่มืดมิดที่สุดในโลก โดย
มีการรายงานในวารสาร Current Biology ว่า นักชีววิทยาจากสหรัฐฯ และ 
สหราชอาณาจกัรค้นพบสตัวท์ะเลลกึเหลา่นีอ้าศยัตรงกน้ทะเลมดืมดิในระดบัความ
ลึกมากกว่า 200 เมตร โดยผิวที่ดำาสนิทจะช่วยพรางตัวมันจากสัตว์ผู้ล่า 

ดร.ค�เรน ออสบอร์น หนึ่งใน
สมาชิกจากสถาบัน

วจัิยสมธิโซเนยีน กลา่ววา่ เธอเคยประสบปญัหาขณะพยายาม
บนัทกึภาพปลาทะเลลกึบางชนดิ เนือ่งจากผวิหนงัของพวกมนั
ดูดซบัแสงสวา่งจากดวงไฟของชา่งภาพเอาไว้ไดเ้กอืบทัง้หมด 
ทำาให้ภาพออกมาไม่คมชัดและมืดมัว ซ่ึง “มังกรดำาแปซิฟิก” 
คือสัตว์ทะเลลึกที่ถ่ายภาพได้ยากมากที่สุดตัวหนึ่ง 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจุดเร่ิมต้นให้เธอศึกษาวิธีการ 
พรางตัวของสัตว์ทะเลลึกเหล่าน้ี และค้นพบว่าบางตัวมีผิวดำาสนิท 
จนสามารถดูดซับแสงไว้ได้มากกว่า 99.956% เทียบเท่า 
ความดำามืดของสีแวนตาแบล็กท่ีดูดซับแสงได้ราว 99.96% 
ผลของการวเิคราะหผ์วิหนงัพบวา่ พวกมนัมอีนภุาคของเมด็สี
เรียงติดกันแน่นขนัดโดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งอนุภาคเหล่านี้ก่อตัว

เป็นชั้นบางในผิวหนังเพียงชั้นเดียว เม็ดสีมีขนาดและรูปร่าง
ที่เหมาะสมในการกระจายให้แสงผ่านเข้าไปใต้ผิวหนังได้พอดี 
และยังสามารถดักจับแสงไม่ให้สะท้อนกลับออกมาได้อีกด้วย 
ซึง่โครงสรา้งเหลา่นีช่้วยใหพ้วกมันสามารถพรางตวัในทะเลลึก
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะเมือ่มแีสงจากสตัวผ์ูล้า่ เชน่ 
ปลาตกเบ็ด (anglerfish) ฉายส่องมา หรือเมื่อต้องอำาพราง
ตนเองไม่ให้เป็นจุดเด่นเมื่อกินปลาหรือสัตว์เรืองแสงเข้าไป 
 ความรูเ้รือ่งดงักลา่วนี ้ทำาให ้ดร.ออสบอร์นสามารถคิดคน้
วธิจีดัแสงใหส้ามารถถา่ยภาพปลาทะเลลกึผวิมดืไดค้มชดั และ
อาจสามารถนำาไปประยกุต์ใชค้ดิคน้วสัดสุดีำาพเิศษเพือ่เคลอืบ
ด้านในของกล้องถ่ายภาพหรือกล้องโทรทัศน์ได้อีกด้วย

ปลาทะเลพรางตัวในทะเลลึกด้วย 
“สีที่มืดมิดที่สุดในโลก”

Image by KAREN OSBORN/ SMITHSONIAN

รายละเอียดเพ่ิมเติม >> https://www.bbc.com/thai/features-53462845
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สาระ
App

แนะนำาแอปดี มีความรู้

ด�วน์โหลดฟรี

Museum Pool
แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

	 ระบบจัดการข้อมูล  
พิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย	 
(Museum	 Pool)	 เป็น 
ระบบบริหารจัดการเน้ือหา 
นำ า ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่
ส ามารถส ร้ าง โม ไบล์
แอปพลิ เคชันนำาชมได้ 
โดยเป็นแอปพลิเคชัน 
เดียวที่สามารถเข้าชมได้ 
ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย
คุณสมบัติของระบบ
ผู้เข้�ชมพิพิธภัณฑ์
-	 ใชไ้ด้กบัสมารต์โฟน	หรอืแทบ็เลต็	ทีม่กีารแสดงผลขนาด	5	นิว้ขึน้ไป	สามารถรองรบั 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	4.4	และระบบปฏิบัติการ	iOs	ตั้งแต่	9.0	ขึ้นไป

-	 แอปพลิเคชันเดียวก็สามารถเข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย	 และสามารถให้
ข้อมูลด้วย	ภาพ	ข้อความ	เสียง	พร้อมทั้งวิดีโอ

ภัณฑ�รักษ์หรือเจ้�หน้�ที่ง�นจัดแสดงต่�งๆ
-	 เว็บแอปพลิเคชันสำาหรับบริหารจัดการข้อมูลนำาชม
-	 ข้อมูลสถิติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการนำาชม
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ร้อยพัน
วิทยา

รวิศ ทัศคร

รวิศ ทัศคร 
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการ วารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำางานเป็นนักเขียนประจำา
นิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำากัด ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ประจำา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไก 
สาหร่ายไทยแสนอร่อย 

ทีค่ณุอาจไมเ่คยไดล้ิ้มลอง
 (ตอนที่ 2)

ที�ม�ภั�พ
https://th.wikipedia.org/wiki/ส�หร��ยไกุ
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ไกเป็นสาหร่ายน้ำาจืดสีเขียว	สกุล	Cladophora	ชื่อพื้นเมืองที่เรียกกันมีหลายชื่อ	อย่าง
เช่น	ไกเหนียว	หรือไกค้าง	ไกเปื้อย	ไกต๊ะ	สาหร่ายไก	สาหร่ายไคร	ไกค่าวเตา	สาหร่าย
ชนิดนี้มีสีเขียวเข้ม	มีความยาวประมาณ	2	เมตร	ไม่แตกแขนง	เนื้อไม่ฟู	แต่ไกบางชนิด
จะแตกเป็นสองง่าม	และเพิ่มจำานวนสายยาวออกไปเรื่อยๆ	

สาหร่ายมากประโยชน์ ทรงคุณค่าทางอาหาร
 คุณผู้อ่านคงทราบว่าในทวีปเอเชียของเราการนำาสาหร่ายมาเป็นอาหารมนุษย์นั้นมีสูง และกระแสการบริโภคสาหร่ายก็กำาลัง 

แพร่ไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรปเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลีนั้น ร้อยละ 5 ของอาหารที่คนรับประทานนั้น

มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ [6]

 

ร้อยพัน
วิทยา

ภั�พจ�กุ https://www.flickr.com/photos/stevendepolo/15550649789
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 สาหร่ายน้ำาจืดสีเขียวในสกุล Cladophora น้ันเป็นแหล่ง

อาหารที่ได้รับการบริโภคกันอย่างกว้างขวางในประเทศฝรั่งเศส

ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย [7] โดยสาหร่าย 

Cladophora นั้นเป็นแหล่งของเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำาเป็น

ตอ่ร่างกายอกีดว้ย [9] จงึมกีารเตมิเขา้ไปในขนมปงัเพือ่เสริมคณุคา่

ทางโภชนาการ [10] กรดอะมโินทีจ่ำาเปน็ตอ่รา่งกายในสาหรา่ยสกลุ 

Cladophora นั้น มีปริมาณสูงกว่าของสาหร่ายสไปรูลินา หรือ

สาหร่ายเกลียวทองที่มีการบริโภคสารสกัดเป็นอาหารเสริมกัน

อย่างแพร่หลาย และยังมากกว่าของสาหร่ายสกุล Porphyra 

หรือที่เรียกภาษาไทยว่า สาหร่ายสายใบ (หรืออีกชื่อคือ จีฉ่าย 

หรือญี่ปุ่นเรียก โนริ ซึ่งเป็นสาหร่ายอัดแผ่นของญี่ปุ่น ที่นำามาทำา 

ข้าวห่อสาหร่ายและข้าวปั้น) เสียอีก [9]

 สาหร่ายไกเป็นสาหร่ายน้ำาจืดท่ีมีศักยภาพ มีคุณค่าทางอาหารสูง  

ภั�พจ�กุ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cladophora_glomerata_in_a_wave_at_Govik_3.jpg

ร้อยพัน
วิทยา

สาหร่ายไกจากลำาน้ำาน่าน เคยมีผู้วิจัยเอาไว้ [8] พบว่า สาหร่าย

ที่เจริญในแหล่งน้ำาธรรมชาติ จะประกอบด้วยคาร์ โบไฮเดรต 

ร้อยละ 62.8–74.5 โปรตีนร้อยละ 9–17.3 แต่จากข้อมูลที่พบว่า 

อาจมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 24.8 ใยอาหารร้อยละ 17.5  

 ตัวเลขข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานที่ที่

สาหร่ายเจรญิ คณุภาพน้ำา แสง และปจัจยัอืน่ๆ เนือ่งจาก ศริิเพญ็

และคณะ [18] เคยทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายไกด้วยน้ำาทิ้งจาก

โรงอาหาร และพบวา่สาหรา่ยทีเ่ลีย้งในห้องปฏบิตักิารในอา่งแกว้

ระบบน้ำาวน มีโปรตีนร้อยละ 31.49 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 20.78 

ไขมันร้อยละ 4.17 ใยอาหารร้อยละ 19.20 ความชื้นร้อยละ 8.71 

และเถ้าร้อยละ 27.33 โดยน้ำาหนักแห้ง    

 การศึกษาโดยยุวดี และคณะ [20, 21] พบว่า สาหร่ายไกแห้ง 

ทกุ 100 กรมั จะมีโปรตนีรอ้ยละ 28 คาร์โบไฮเดรตรอ้ยละ 30.34  
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ไขมนัรอ้ยละ 6.81 ใยอาหารร้อยละ 19.29 ความชืน้ร้อยละ 13.19  

และเถ้าร้อยละ 20.80 โดยน้ำาหนักแห้ง และพบเกลือแร่และ 

วิตามินดังนี้ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินอี แคลเซียม โซเดียม  

แมกนีเซียม แมงกานีส เหล็ก ทองแดง และสังกะสี จำานวน 

169.50, 541.10, 4.20, 943.90, 716.90, 170.50, 5.36, 162.00, 

310.00 และ 0.65 มิลลิกรัม ตามลำาดับ ซึ่งทำาให้ผลิตภัณฑ์

อาหารต่างๆ ที่ใช้สาหร่ายชนิดนี้เป็นวัตถุดิบมีคุณค่าทางอาหาร

เป็นอย่างดี โดยในชุดงานวิจัยโครงการดังกล่าวได้ศึกษาการนำา

สาหร่ายไกมาแปรรูปเป็นสูตรอาหารท่ีผสมไกถึง 24 ชนิด 

ได้แก่ บะหมี่สาหร่ายไกสดและแห้ง น้ำาพริกตาแดง น้ำาพริกเผา  

น้ำาพริกแคบหมู น้ำาหริกหมู น้ำาพริกนรก โจ๊ก สาหร่ายแผ่นกรอบปรุงรส  

ขนมปังแป้งข้าวเหนียวอบกรอบ สาหร่ายแผ่น ขนมปังกรอบเค็ม  

เค้กเนย ข้าวเกรียบ คุกกี้ ทองม้วน พิมพ์กรอบ ข้าวแต๋น ข้าวเม่า

แครกเกอร์ ทอดมัน และไกแผ่นชุบแป้งทอด ซึ่งผู้สนใจนำาสูตร

ไปพัฒนาต่อสามารถสืบค้นเอกสารรายงานฉบับดังกล่าวได้ 

จาก สกว.

 หลายคนในภาคอื่นๆ ของไทยที่ไม่ใช่คนเมืองเหนือ ยังไม่ 

คุ้นเคยกับสาหร่ายชนิดนี้ และมีข้อสงสัยในความปลอดภัยใน 

การบริโภค ซึ่งอันที่จริงแล้วไกเป็นอาหารท่ีมีการบริโภคกันมา 

ช้านาน แต่ก็มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยต่อการบริโภค  

และแสดงหลกัฐานสนบัสนนุวา่ ไกปลอดภยัตอ่การบรโิภค โดยมี

การสกัดสารจากสาหร่ายไก ศึกษาในหนูทดลอง และทดสอบวัด

ค่าความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (sub chronic toxicity) และความ 

เปน็พิษเฉียบพลนั (acute toxicity test) และไมพ่บวา่มคีวามเปน็พิษ  

หรือมีการเปลี่ยนแปลงการทำางานของตับหรือไตของหนูทดลอง

แต่อย่างใด [1]

 เคยมีงานวิจัยที่ศึกษาความสามารถในการต่อต้านอนุมูล

อิสระของสาหร่ายไก [2] โดยพบว่า ทั้งสาหร่ายไกที่เก็บมาจาก 

แม่น้ำาน่านและที่เพาะเลี้ยงมีความสามารถในการต้านอนุมูล

อิสระ และปริมาณสารประกอบกลุ่มฟินอลิกไม่มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ สารประกอบในกลุ่มฟินอลิกถือเป็น

โภชนเภสัชหรือกลุ่มอาหารที่มีสมบัติเป็นยา ซึ่งสรรพคุณที่ดี

ต่อสุขภาพคือมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะส่งผลเสีย

ต่อร่างกาย ทำาให้เกิดการเสื่อมและแก่ชราของเซลล์ จึงช่วยใน
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ด้านสุขภาพนั่นเอง โดยสารที่พบจะมีไอโซเคอร์ซีทิน แคทิชิน  

กรดแทนนิก ไฮโดรควินิน เคอร์ซีทิน รูติน กรดแกลลิก และ 

แคมเฟอรอล

 นอกจากนี้ยังพบจากการศึกษาในสัตว์ทดลองว่า สารสกัด

สาหร่ายไกมีฤทธิ์เป็นสารต้านภาวะเบาหวาน และมีฤทธิ์เป็นสาร

ต้านอนุมูลอิสระในหนูทดลองได้อีกด้วย [4] โดยหนูขาวกลุ่ม 

เบาหวานจะมีระดับน้ำาตาลและไตรกลีเซอไรด์ในพลาสมาสูง ร่วมกับ 

การมีภาวะที่ดื้อต่ออินซูลินอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยหนูขาว 

กลุม่เบาหวานควบคมุจะมีการแสดงออกของยนีกลตูาไทโอนเพอร ์

ออกซิเดสร่วมกับภาวะไขมันออกซิเดชันในเน้ือเย่ือไตสูง ซ่ึงหนูขาว 

กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากสาหร่ายไกสามารถลดค่าเหล่านี้ลงได้

ใกล้เคียงกับหนูขาวในภาวะปกติ ซึ่งจากผลการศึกษา ผู้วิจัยยัง

ได้มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายไกให้

เปน็ทางเลอืกในการรักษาโรคเบาหวานชนดิที ่2 และปอ้งกนัภาวะ

แทรกซ้อนทางไตที่เกิดจากโรคเบาหวานอีกด้วย

 ในแงข่องการเปน็อาหารนัน้สาหรา่ยไกทีเ่ปน็เสน้สายทีย่งัไม ่

แก่จัดนั้น ได้มีการนำามาประกอบอาหารจำาพวกยำาและสลัด เพื่อ 

ชว่ยป้องกันอาการท้องผูก และสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพต่างๆ ในตัวมัน 

ยงัช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย [11,12,13] สาหร่ายไก 

เปน็แหลง่ของสารกลุม่โพลแีซกคาไรดท์ีเ่ปน็ complex crystalline  

polysaccharides และ ulvans ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มีหมู่

ซัลเฟตที่มีสมบัติในการเกิดเจล ซ่ึงมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการช่วย

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต้านไวรัส เป็นสารต่อต้าน

อนุมูลอิสระ ต่อต้านภาวะไขมันสูงในเลือด และต่อต้านมะเร็ง

อีกด้วย [14] ด้วยเหตุนี้จึงมีศักยภาพในการนำามาใช้ในงานด้าน

ยา เภสัชกรรม อาหาร และเครื่องสำาอาง [15]

 นอกจากความสำาคัญในแง่ของการใช้เป็นอาหารของมนุษย์

สาหร่ายไกมีความสำาคัญในฐานะของพืชอาหารสัตว์น้ำาในแถบ 

ลุม่น้ำาโขงและแมน่้ำานา่นอยูแ่ลว้ จงึมศีกัยภาพในการนำามาใชเ้ปน็

อาหารสำาหรับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำาได้อีกด้วย โดยมีการศึกษาที่ 

พบว่า เมื่อทดลองป้อนสาหร่ายไกให้กุ้งก้ามกราม [3] พบว่ากุ้งที่

เลีย้งดว้ยสาหรา่ยไกจะมนี้ำาหนกัเฉลีย่สดุทา้ยและขนาดความยาว

ของกุง้สงูกวา่กุง้ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารที่ไมไ่ดผ้สมสารหรา่ยไกอยา่งม ี

นัยสำาคัญ นับว่าในฐานะแหล่งอาหารสัตว์น้ำานั้น สาหร่ายไกใช้ได้
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เป็นเวลา 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 25–28 องศาเซลเซียส [5] โดย

พบว่าการใช้น้ำาสกัดจะให้ปริมาณสารสกัดมากที่สุด แต่การใช้ 

เอทานอลในการสกดัจะใหป้รมิาณสารนอ้ยกวา่ แตม่ปีริมาณของ

สารกลุ่มฟินอลิกและคลอโรฟิลล์มากกว่า โดยการใช้สารละลาย

เอทานอลความเข้มข้น 60% โดยปริมาตร จะให้ค่าแอกทิวิตีของ

สารป้องกันการเกิดออกซิเดชันมากที่สุด เมื่อนำาไปวิเคราะฤทธ์ิ

ต้านทานอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS โดยสารกลุ่ม 

ฟีนอลิกหลักๆ ที่พบในสารสกัด เมื่อนำาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีลิควิด

โครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี(LC/MS) ได้แก่ เคอร์ซีทิน  

ไอโซเคอร์ซีทิน และไฮโดรควินิน

 นอกจากวธิกีารสกดัดว้ยน้ำาธรรมดา และสารละลายเอทานอล 

ที่สภาวะปกติแล้ว ยังมีการใช้ไมโครเวฟที่กำาลัง 800 วัตต์มาช่วย 

ในการสกัดโดยใช้ตัวทำาละลายเป็นน้ำา สารละลายเอทานอล 

ที ่70% และสารละลายเมทานอลที ่70% ซึง่พบวา่สำาหรบัปรมิาณ

ผลดมีาก จงึมผีูส้นใจพยายามนำามาวจิยัเพาะเลีย้ง เพือ่ใชท้ดแทน

อาหารปลา [7,16] ใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำาหรับอาหารเม็ดเลี้ยง 

ปลานลิ [17] และมีทดลองวจิยัการเพาะเลีย้งในประเทศไทยเพือ่

ศึกษาผลของการใช้เลี้ยงปลาบึก [18,19] ซึ่งพบว่าสามารถผสม

สาหร่ายไกลงในอาหารปลาทดแทนอาหารโปรตีนสูงจากแหล่ง

อ่ืนไดถ้งึร้อยละ 15 ของสตูร สง่ผลใหต้น้ทนุการผลติเนือ้ปลาบกึ 

ต่ำาลง และยังส่งผลต่อการเพิ่มระดับคุณค่าทางโภชนาการ และ

แคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาบึกได้อีกด้วย

วิธีการสกัดสารจากสาหร่ายไก
 สาหร่ายไกมีประโยชน์ทั้งในการใช้งานแปรรูปเป็นอาหาร

แปรรูปชนิดต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม และการนำามาสกัดเอา

สารภายในตัวของมันเพือ่ทีจ่ะนำาไปใชป้ระโยชน ์ตวัอยา่งเชน่ เคย

มีผู้ศึกษาพบว่า สารสกัดจากสาหร่ายไกสามารถใช้งานเป็นสาร

ต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันการหืนของปลาโอลาย (Eastern 

little tuna) ได้เป็นอย่างดี โดยการสกัดด้วยการใช้น้ำาเทียบกับ

การใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวกลางในการสกัด โดยใช้สัดส่วน

สาหร่ายผง 10 กรัม ต่อตัวกลางในการสกัด 250 มล. แล้วนำาไป

ผ่านเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ที่ 10000 g เป็นเวลา 2 นาที แล้วกวน
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สารที่สกัดได้ การใช้น้ำาและไมโครเวฟช่วยในการสกัดจะให้

ปริมาณสารสกดัมากทีส่ดุ และมปีริมาณสารฟนิอลกิมากทีส่ดุดว้ย  

ในขณะที่หากเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่ละลายน้ำา

ได้น้อยหรือไม่ละลาย (hydrophobic antioxidants) การใช้

สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ละลายและกวน โดยไม่ใช้

ไมโครเวฟจะให้ปริมาณสารออกมามากที่สุด [30]

 นอกจากนี้ยังมีผู้ทดลองใช้กระบวนการสกัดด้วยของไหล

เหนอืวิกฤต ิ(Supercritical Fluid Extraction, SFE) โดยใช้อณุหภมูิ

ที ่40oC ความดนั 300 bar ใช้คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตวัทำาละลาย

และใช้สารละลายเอทานอล 11.4% เป็นตัวทำาละลายร่วม ซึ่ง 

ผู้วิจัยจากประเทศโปแลนด์ [29] รายงานว่าพบสารแคโรทีนอยด์

เด่นในสารสกัดจากไกคือฟูโคแซนทิน  ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูล

อิสระที่มีฤทธิ์สูง ซึ่งตามปกติจะเกิดในพวกสาหร่ายสีน้ำาตาล

สารสกัดจากไกมีประโยชน์มาก แล้วมีวิธีไหนอีกท่ีช่วยทำาให้ 

สกัดสารออกมาได้มากขึ้นบ้าง

 ข้างต้นสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 60% ใช้เป็นตัว 

ทำาละลายเพื่อสกัดสารจากสาหร่ายไกได้ดี แต่ในอุตสาหกรรมได้

มีผู้ศึกษาวิธีการใช้กระบวนการนำาสาหร่ายชนิดอื่นๆ ผ่านเข้าไป

ในสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ (pulsed electric field) เพื่อทำาให้เซลล์

มคีวามพรนุเพิม่ขึน้จากสนามไฟฟ้า เพือ่ชว่ยเพิม่ประสทิธิภาพของ

การสกดั การใช้เพือ่ลดจลุนิทรยีป์นเปือ้น รวมถงึการใชค้ลืน่เสยีง

ความถีส่งูชว่ยทำาใหผ้นงัเซลลแ์ตก ซึง่สาหรา่ยทีม่กีารนำามาทดลอง 

ทำาเพื่อสกัดไขมัน โปรตีน และสารชีวภาพอื่นๆ ได้แก่ สาหร่าย

ขนาดเล็กที่นิยมนำามาสกัดสารเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมความงาม

และอาหารเสริม เช่น สาหร่ายเกลียวทองหรือสไปรูลินา ที่ใน

ประเทศไทยมีความนิยมมากในปัจจุบัน และสาหร่ายคลอเรลลา

(C. vulgaris และ C. sorokiniana) ซึง่เป็นสาหร่ายกลุม่ท่ีเปน็แหลง่ 

อาหารเสริมโปรตีนสูงท่ีใช้กันมากในประเทศญ่ีปุ่น รวมไปถึงสาหร่าย 

น้ำาเค็มขนาดเล็กอย่าง Nannochloropsis sp. ซ่ึงในไทยพบในอ่าวไทย  

และสาหร่ายน้ำาจืดขนาดเล็กอย่าง Parachlorella kessleri ท่ีศักยภาพ 

ในการนำาไปสกัดไขมัน [22,23,24,25,26,27] ซึ่งนอกจากสาหร่าย

แล้ว การใชส้นามไฟฟา้แบบพลัสย์งัมกีารนำาไปใชช้ว่ยในการสกดั

สารในกลุม่แคโรทีนอยดจ์ากยสีตส์ายพนัธุ ์Rhodotorula glutinis 

อีกด้วย [28]

 ข้อกำาหนดของสนามไฟฟา้ที่ใช้ในงานวิจยัตา่งๆ ข้างตน้ คอืใช้

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าขนาด 40 kV-10 kA ซึ่งให้ความเข้มสนาม 20 

kV/cm และ 40 kV/cm จำานวนพัลส์ 600 ครั้งต่อเนื่อง ที่ความถี่ 

0.5 Hz ใช้เวลานาน 0.01-6 ms และมีพัลส์เป็นรูป exponential 

decay ซึ่งพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่สกัดได้อย่างมีนัย

สำาคญัในสาหรา่ย Parachlorella kessleri โดยที ่40 kV/cm ใหผ้ล

ที่มากกว่า โดยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นยังข้ึนกับชนิดของสาหร่าย

ด้วย [22,24] ในขณะที่สาหร่ายคลอเรลลาพบว่าการใช้ความเข้ม

สนามที่ 5 และ 15 kV/cm ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสกัดสาร ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่าอาจเพราะผนังเซลล์มี 

ความหนา [23] และในขอ้มลูอกีแหลง่หน่ึงรายงานวา่ที ่17.1 kV/cm  

ก็ยังปลดปล่อยออกมาเพียงโปรตีนที่มีน้ำาหนักโมเลกุลต่ำาเท่านั้น

 [26] ซึ่งมีข้อคิดเห็นว่าสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สามารถช่วยเสริม

ร้ปที � 5 ภั�พถิ์��ยภั�ยใต�กุลิ�อำงจุลิทรรศิน�อำิเลิกุตรอำนแบบ field emission  
scanning electron microscope (FESEM) ซีึ �งแสดงถิ์ึงพื �นผู้ิวที �
เปลิี �ยนแปลิงไปขั้อำง biochar จ�กุส�หร��ยไกุ กุ�อำนปรับสภั�พ (a แลิะ b) 
แลิะหลิังจ�กุกุ�รปรับสภั�พด�วยกุรดไนตริกุ (d แลิะ e) เพื�อำทดสอำบกุ�รนำ�
ไปใช�เป็นขั้ั �วขั้อำงตัวเกุ็บประจุยิ �งยวด (supercapacitors) (ที �ม� [33])

ร้อยพัน
วิทยา
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ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดได้ แต่ให้ ใช้ร่วมกับวิธีอื่นที่

ให้ผลมากกว่า เช่นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ส่วนในงานที่ใช้

ลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนของสาหร่ายคลอเรลลา จะใช้เครื่องกำาเนิด

พัลส์ที่ให้สัญญาณพัลส์เป็นรูปแท่ง (rectangular pulse) ที่แต่

ละพัลส์กินเวลา 2–100 ns ที่ความต่างศักย์ 2–20 kV ทำาให้ได้ 

ความเข้มสนามไฟฟ้าในช่วง 5–100 kV/cm ที่ความถี่ 1–35 kHz  

โดยทีมวิจัยเลือกใช้ความเข้มที่ 27.43 kV/cm, 39.64 kV/cm 

และ 49.79 kV/cm ตามลำาดับ ซึ่งพบว่าสามารถลดปริมาณ

เชื้อปนเป้ือนลงได้อย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับสาหร่ายที่ไม่ได้

ผ่านสนามไฟฟ้าแต่ทั้งนี้จะตั้งเป้าให้ลดเชื้อปนเปื้อนลงไม่มาก 

เนื่องจากผู้วิจัยต้องการให้เซลล์ของสาหร่ายยังมีชีวิตอยู่  

เพียงต้องการลดการปนเปื้อนของเชื้อเพื่อใช้ ในการเล้ียงใน 

ระบบปิดเท่านั้น [25]

ความสำาคัญในแง่พลังงานทางเลือกและวัสดุแห่งอนาคต

 อันที่จริงสาหร่ายไกไม่ได้ขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังขึ้น 

ในอีกหลายประเทศ เช่น ในทะเลสาบใหญ่ห้าแห่งในสหรัฐฯ

ประเทศญี่ปุ่น จีน โปแลนด์ พื้นที่แถบชายทะเลแคสเปียน

ตอนเหนือของอิหร่าน ในประเทศเหล่านั้นท่ีไม่รู้จักการบริโภค 

สาหร่ายไกเป็นอาหารเหมือนคนไทย จึงไม่มีการเก็บเกี่ยว ทำาให้

เกดิการเจรญิของสาหรา่ยเปน็จำานวนมาก ซึง่ในประเทศเหลา่นัน้

กลับมองว่าสาหร่ายไกก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้าส่งคนไทย

ไป สาหร่ายอาจลดจำานวนลงอย่างรวดเร็วนะครับ เหมือนที่มีข่าว

หอยนางรมล้นชายฝ่ังแถบสแกนดิเนเวียนหลายข่าวเมื่อไม่นาน 

มานี้ ทั้งนอร์เวย์และเดนมาร์ก จนมีชาวโซเชียลไทยแชร์และ 

กล่าวกันว่าวิธีแก้คือส่งคนไทยไปพร้อมกับน้ำาจิ้มซีฟู้ด–ผู้เขียน)  

เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีความพยายามในการใช้สาหร่ายที่มีปริมาณ

มากเกนิพอด ีเพือ่เป็นแหลง่พลงังานทางเลอืก โดยใช้กระบวนการ

เผาไหมท้ีอุ่ณหภมิูสงู (thermal pyrolysis) เพือ่เปลีย่นมนัเปน็กา๊ซ

เช้ือเพลิงที่มีไฮโดรเจนในสัดส่วนที่สูง รวมถึงน้ำามันจากวัสดุ

ชีวภาพ (bio-oil) และถา่นชวีภาพ (bio-char) เพือ่ใชเ้ป็นเช้ือเพลงิ

ทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย [31,32]

 นอกจากนี้ ถ่านชีวภาพที่ ได้จากไกยังมีการค้นพบว่ามี 

ศักยภาพสูงในการนำาไปใช้ทำาวัสดุขั้วของตัวเก็บประจุยิ่งยวด ซึ่ง

เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำานวนมากๆ และบางชนิดก็ทำางานได้โดย

ไม่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันตัวเก็บประจุพวกนี้ 

คาดว่าจะนำามาใชแ้ทนแบตเตอรีใ่นอนาคต โดยถา่นจากสาหรา่ยไก 

แมก้อ่นปรบัสภาพดว้ยกรดกถ็อืวา่มคีวามสามารถในการเกบ็ประจุ

ได้สูงอยู่แล้ว คือ 197.8 F/g แต่เมื่อปรับสภาพด้วยกรด ก็ยิ่งมี

ความจใุนการเกบ็ประจ ุสงูยิง่ขึน้ไปอกี คอื 376.7 F/g ทเีดยีว [33]

 ความน่าสนใจในแง่ของวัสดุยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มีรายงาน

ด้วยว่า สาหร่าย Cladophora rupestris ซึ่งเป็นสาหร่ายน้ำาจืด 

สีเขียวในสกุลเดียวกับสาหร่ายไก ยังสามารถนำาไปสกัดเอาผลึก

เซลลูโลสขนาดนาโน (cellulose nanocrystals, CNCs) ออกมา 

ใช้งานเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฟิล์มที่ทำาจากแป้งเพื่อ

เป็นวัสดุคอมโพสิตระดับนาโนได้อีกด้วย [34] จัดเป็นกลุ่มสาร 

nanofillers เสริมความแข็งแรงให้กับฟิล์มพลาสติก สำาหรับ

อุตสาหกรรมผลิตฟิล์มเทอร์โมพลาสติกที่ดัดแปลงมาจากแป้ง  

ซึง่นำาไปใชง้านดา้นวศิวกรรมเนือ้เยือ่ การจา่ยตวัยา สว่นประกอบ

อปุกรณอ์เิลกทรอนกิส์ได ้ซึง่เปน็ประโยชน์ในการใชง้านในระดบั

เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งสิ้น

ส่งท้าย ...
 อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงได้ทราบแล้วว่า สาหร่ายไกเป็น

สาหร่ายสารพัดประโยชน์ ท่ีมีคุณค่าซ่อนอยู่ในตัวอย่างมหาศาล

ทัง้อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมยา เครือ่งสำาอางค ์การแพทย ์

รวมไปถึงเชื้อเพลิง และอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย สาหร่ายไกจึง

เปน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำาคญัยิง่ของชาตทิีท่กุคนตอ้งตระหนกั 

และนับวันจะลดน้อยลงไปทุกที จากความเสื่อมโทรมของ 

ลำาน้ำาน่านและลุ่มน้ำาโขงที่เกิดทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ มลพิษจากสารเคมีการเกษตร และการกระทำาของมนุษย์

เช่น การสร้างเข่ือน ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้คงจะมีประโยชน์

ในการกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรนี้ในอนาคตต่อไป

เอกสารอ้างอิง

https://www.nstda.or.th/sci2pub/cladophora-ref/

ร้อยพัน
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อีฟ เด สเมท (Ive De Smet) 

นั กพฤกษศาสต ร์จาก

มหาวิทยาลัยเกนต์ (Ghent University)  

ประเทศเบลเย่ียม เชื่อว่าภาพศิลปะ 

จากยุคต่างๆ นอกจากจะสวยงามในยาม

ชื่นชมแล้วยังแฝงนัยแห่งวิทยาศาสตร์ 

ไว้ให้เราค้นหาอีกมาก

 เขากับนักประวัติศาสตร์ศิลปะ เดวิด

เฝอร์เกาเวน (David Vergauwen) จาก

แอมาแรนท ์(Amarant) ไดเ้ร่ิมสนใจศึกษา

ภาพวาดในยุคต่างๆ โดยเน้นที่พืชผลไม้ที่

มรูีปรา่ง ส ีหรือขนาดทีเ่ปลีย่นไป ตัง้แตไ่ด้

เห็นภาพของแผงผลไม ้โดยจติกรเฟลมชิ 

(Flemish artist) ฟรานซ ์สไนเดอร ์(Frans 

Snyders) ที่วาดไว้ในศตวรรษที่ 17

 เขาสังเกตเห็นว่าแตงโมในภาพมี 

เนือ้ในสขีาวซดี แทนทีจ่ะแดงชุม่ฉ่ำาเหมอืน 

ที่เรารับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน

 จากการศึกษาภาพอืน่ๆ ในยคุเดียวกนั

พบวา่แตงโมในยคุน้ันมสีองส ีทัง้แดงและ

ขาว ซึง่ตวัแปรทีท่ำาใหแ้ตงมสีตีา่งกนักค็อื

ยีนท่ีควบคมุการสร้างไลโคปนี (lycopene) 

ที่เป็นรงควัตถุสีแดงนั่นเอง

 “น่าจะเป็นการกลายพันธ์ุบางอย่าง

ที่กีดกันไม่ให้เกิดการสะสมรงควัตถุใน

เนื้อแตง ซึ่งด้วยความรู้ทางพันธุศาสตร์

พืชในปัจจุบันที่มีอยู่ เราจะสามารถศึกษา

เจาะลกึเขา้ไปในรายละเอยีดไดเ้ลยวา่เกดิ

อะไรขึน้กันแนใ่นตอนนัน้” เด สเมทกลา่ว 

 เด สเมทเผยว่าที่จริงแล้วงานศึกษา

ววิฒันาการของพชืผา่นยคุตา่งๆ นัน้ ทำาได้

หลายวิธี ทั้งขุดหาซากพืชโบราณมาแล้ว

เอาไปวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (บางคนเรียก

โบราณพฤกษคด ี(archaeobotany)) หรอื

แม้แต่ศึกษาจากตำาราและบันทึกโบราณ

ที่เขียนบรรยายถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ไว้อย่าง

ละเอียดก็ทำาได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะทำาให้

เราจินตนาการเห็นภาพได้ง่ายเท่ากับการ

มองเข้าไปในภาพวาดที่เหมือนจริงแล้ว 

อิ่มเอมกับข้อมูลที่เห็นด้วยตาตัวเอง 

 เทคนิคการวิเคราะห์และตีความ

จากภาพนี้เรียกว่าการวิเคราะห์ภาพแบบ 

ไอโคโนกราฟกิ (Iconographic approach) 

 แตก่ม็ปีญัหาอยูบ่า้งคอืศลิปินบางคน

ก็มีความติสต์ และอาจจะใส่จินตนาการ

ภั�พแผู้งผู้ลิไม�ขั้อำงฟร�นซี� สไนเดอำร�
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แฟนตาซีลงไปในภาพ ทำาให้ตีความผิดได้

อยู่เหมือนกัน 

 อย่างถ้าไปเอาภาพเหยือกน้ำากับชาม

ผลไม้ (Pitcher and Bowl of Fruit) ของ

พาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso) มาใช้  

ก็คงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเท่าไร 

 ซึ่งวิธีแก้คือก็คงต้องเลือกภาพวาด

และศลิปินสกัหนอ่ย ดบูรบิทรอบๆ ก็นา่จะ 

พอจะเดาได้ ในระดับหนึ่งแล้วว่าภาพนี้

สะท้อนภาพความเป็นจริงมากเพียงไร 

อาจจะต้องศึกษาและเก็บข้อมูลจาก 

ภาพวาดให้มากที่สุดก่อนที่จะตีความและ

สรุปผลอะไรออกมา และอาจจะต้อง

มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่ง 

อื่นๆ ด้วยว่าข้อมูลที่จะได้นั้นน่าจะเชื่อถือ

ได้สักเพียงไร 

 ตัวอย่างที่เขาเอามาใช้วิเคราะห์เพื่อ

สภากาแฟ

ภั�พ Pitcher and Bowl of Fruit ขั้อำง Pablo Picasso

ภั�พ Blue Bird Fresco จ�กุอำ�รยธิรรมไมนอำส ในยุค์กุรีกุโบร�ณ

แสดงให้เห็นว่าวิธีไอโคโนกราฟิกน่ีใช้ได้ก็คือกุหลาบ

เพราะเป็นดอกไม้ยอดนิยมที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์ 

มานานแสนนาน 

 ดอกกุหลาบเริ่มปรากฏในภาพวาดในยุคอารยธรรม 

ไมนอส (minos) หรือยุคสำาริดในกรีก ราวๆ หนึ่งพัน 

ห้าร้อยปีก่อนคริสตกาล ในภาพ Minoan Blue Bird 

Fresco จากพระราชวังคนอสซอส (Knossos palace) 

บนเกาะครีต (Crete) และปรากฏในภาพวาดจากยคุตา่งๆ

อีกมากมาย

 นอกจากนี้ นักผสมพันธ์ุกุหลาบยังได้ทำาบันทึก 

พงศาวลีและแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์กุหลาบพันธ์ุ

ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด อีกท้ังกุหลาบหลายสายพันธุ์ท่ี

เป็นพันธุ์อ้างอิงก็ยังคงถูกปลูกเลี้ยงเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์

กันอยู่และพบเห็นได้ในทุกวันนี้อีกด้วย

 นัน่ทำาใหเ้ราสามารถเปรียบเทียบภาพดอกกุหลาบจาก

อดตีและในปัจจบัุนกับทีพ่บในภาพวาดในยคุตา่งๆ ไดเ้ปน็

อยา่งด ีซึง่จะชว่ยใหนั้กวิทยาศาสตร์สามารถเขา้ใจแนวคดิ

ในการพัฒนาพันธุ์ การเลือกลักษณะทางพันธุกรรมของนักผสมในแต่ละ

ยุค อีกทั้งยังได้เห็นวิวัฒนาการของกุหลาบที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ อีกด้วย

 การวิเคราะห์กุหลาบช่วยยืนยันว่าการวิเคราะห์ภาพแบบไอโคโนกราฟิก 
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นี้น่าเชื่อถือและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ

ใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ

ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ได้ค่อนข้างดี

 โดยสว่นใหญน่กัพฒันาพนัธ์ุพชืมักจะ

เนน้พฒันาอะไรทีป่ลกูงา่ย ขายได ้และทน  

เช่น ทำาให้สีสวย มีธาตุอาหารมากขึ้น  

เก็บเก่ียวง่าย และหนามน้อยลง ยกตัวอย่าง 

เช่นในภาพเขียน “ผู้เก็บเก่ียว (The  

harvesters)” อันเลื่องชื่อ ของปีเตอร์  

เบรอเคิล ผู้พ่อ (Pieter Bruegel the  

Elder) ที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

เมโทรโพลิทัน(Metropolitan Museum 

of Art) ในนิวยอร์กที่แสดงให้เห็นถึง 

ภาพนาขา้วสาลใีนยโุรป ในป ีค.ศ. 1565 ใน 

ตอนนั้น ต้นข้าวสาลีมีขนาดใหญ่เทียมหัว

สภากาแฟ

ผู้เก็บเกี่ยว แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับข้าว

สาลีที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันที่มีความสูง

อยู่เพียงแค่เข่าของเกษตรกรเท่านั้น 

 แต่ถ้าให้ตามล่าหารูปและก็น่ังวิเคราะห์ 

กันแค่สองคน คงทำาอะไรได้ ไม่มาก  

พวกเขาจึงวางแผนที่จะสร้างฐานข้อมูล 

บิ๊กดาต้าขนาดใหญ่โดยใช้พลังโลก 

โซเชียลที่จะช่วยสกรีนหาและโพสต์ 

รูปของภาพเขียนจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก 

ท่ีมีผักผลไมป้รากฏอยู ่รวมทัง้รายละเอยีด

ที่แล้วติด hashtag #ArtGenetics  

 และด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมที่มี

ในปัจจุบัน ผนวกกับข้อมูลรายงานและ

บันทึกอื่นๆ ไม่แน่ว่ารูปถ่ายภาพเขียน

เพียงไม่ก่ีภาพของคุณอาจจะช่วยเป็น

จิ๊กซอว์ที่ทำาให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ

เข้าใจอดีตและปัจจุบันของพืชพรรณ

ธัญญาหารต่างๆ ได้ ในระดับจีโนมเลย 

ทีเดียว ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีอาจจะนำาไปสู่ 

การสร้างพืชพันธุ์แห่งอนาคตก็เป็นได้

 เดวิด เฝอร์เกาเวนและอีฟ เด สเมท 

กำาลังจะตีพิมพ์แนวคิดเกี่ยวกับไอโคโน

กราฟิกของพวกเขาในบทความเร่ือง  

Genomes on canvas :  Ar t i s t ’ s  

perspective on evolution of plant-based  

foods ในวารสาร Trends in Plant  

Science ฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020  

ใครสนใจสามารถไปตามอ่านเพิ่มเติม 

ได้ครับ

ภั�พ The harvesters โดย Pieter Bruegel the Elder



43 สิงหาคม 2563

ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เต่�เหลือง
Indotestudo elongata  

เต่าเหลืองเป็นเต่าบกท่ีพบเห็นตัวได้บ่อยท่ีสุด อาศัยอยู่ตามพ้ืนป่า 
มักพบในป่าเต็งรัง มีการกระจายในพ้ืนท่ีป่าท่ัวประเทศไทย
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  สาระวิทย์
ในศิลป์

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Instagram : iizeewj

10

“STARGAZING EXPEDITION” 
Day 4

ฉบับนี้จะเป็นกิจกรรมที่ 4 ของสัปดาห์ดูดาวของฉันและเพื่อนๆ ที่เวลส์! 

สาระวิทย์
ในศิลป์
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สาระวิทย์
ในศิลป์

ภั�พเมือำงค์�ร�ดิฟฟ�ที �ฉันถิ์��ยในระหว��งท�งกุ�อำนถิ์ึงมห�วิทย�ลิัยค์�ร�ดิฟฟ�

วันน้ีฉันกับเพ่ือนๆ และอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานดูดาวได้เดิน

ทางไปที่ ใจกลางเมืองคาร์ดิฟฟ์ ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของเวลส์ พวกเรากำาลังจะไปไข
ความลับเรื่อง “เวลา” ปัญหาใกล้ตัวระดับ
จักรวาลกัน !
 พอฉันรู้ข่าวจากกลุ่ม Cardiff Astronomical  
Society ว่าทางสมาคมดาราศาสตร์ของ
เมืองคาร์ดิฟฟ์ และคณะดาราศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ ได้จัดการบรรยาย
เก่ียวกับทฤษฎี spacetime ฉันก็รีบจัดแจง
เขียนจดหมายติดต่อขอนำาคณะเพื่อนๆ
และคุณครูไปเข้าร่วมฟัง ทางมหาวิทยาลัย 
แปลกใจอย่างมาก เพราะงานนี้จัดขึ้นในช่วง
เวลาค่ำาหลังเลิกงาน สำาหรับสมาชิกอาวุโส
ของสมาคมดดูาวซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผูรู้้ในสาขา
ที่แตกต่างกันไป 
 แต่มีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับสายวิชาดาราศาสตร์ ฉันจึงได้แต่หวังว่า
พวกเราจะเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วยความ
สนุกสนาน และฉันสัญญากับตัวเองว่าฉัน
จะน่ังฟังจนจบการบรรยายโดยไม่มึนไป 
เสียก่อน ! และนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ไป 
มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ 
 พวกเราหลงอยู่นานกว่าจะหาห้อง
บรรยายเจอ เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เป็นไป
ตามที่รู้ล่วงหน้าคือทุกคนที่น่ังในห้องเป็น
ผู้ ใหญ่ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุแล้วทั้งนั้น ฉัน
รู้สึกดี และอยากให้มีบรรยากาศเช่นนี้บ่อยๆ  
สถานท่ีท่ีผู้อาวุโสมากประสบการณ์ ต่างพ้ืนฐาน 
ความรู้แต่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เหมือนกัน  
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนสนทนาเรื่องราว
ภายใต้ข้อกำาหนดเดียวกัน คือการรับฟัง 
อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 โดยพ้ืนฐานความรู้ ในเรื่อง spacetime 
แล้วฉันมีเพียงน้อยนิด แต่ด้วยความสนใจ 
และต้องการท่ีจะเข้าใจ ฉันเองจึงมาเพ่ือรับฟัง  
และเมื่อการบรรยายเริ่มขึ้นทุกคนในห้อง
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สาระวิทย์
ในศิลป์

ดูเหมือนเรื่องปกติทั่วไป ถึงได้ยุ่งยากและ
ยุ่งเหยิงเหลือเกินเม่ือนำาไปประยุกต์ใช้ ใน
อวกาศ
 ...แสงจากดวงอาทติย์ใชเ้วลา 8 นาท ีใน
การเดินทางมาถึงโลก 
 ...แสงจากดาวเหนือใช้เวลา 431 ปี ใน
การเดินทางมาถึงโลก (ข้อมูลจากดาวเทียม
ฮิปปาร์คอส)
 แปลความไดว้า่ แสงแดดทีเ่ราใชต้ากผา้
ในตอนนี้ จริงๆ แล้วคือแสงจากดวงอาทิตย์
เมื่อ 8 นาทีที่แล้ว
 และทุกครั้งเมื่อเรามองดาวเหนือ สิ่งที่
เราเห็นคือดาวเหนือเมื่อ 431 ปีที่แล้ว
 นีย่งัไมน่บัวตัถทุางทอ้งฟา้อืน่ๆ ทีอ่ยูไ่กล
ออกไปจากเรามากกว่านี้ จากการคำานวณ
ดังกล่าวท่ีใช้ระยะทางกับความเร็วแสงมา
ช่วยระบุว่าแสงที่เรามองเห็นอยู่ ได้เดินทาง
ไกลผ่านจักรวาลมานานแค่ไหน คล้ายกับ
เป็นภาพของอดีตที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงเรา
ถึงแม้ว่ามันจะถือกำาเนิดมานานแล้วก็ตาม 
แสดงว่าทุกครั้งที่คนเราแหงนหน้าขึ้นมอง
ดดูวงดาวบนทอ้งฟา้ เรากำาลงัมองเหน็อดตี
ของดวงดาวในจักรวาล !
 เพื่อความชัดเจน ศาสตราจารย์ยังได้
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์
ได้จำาลองขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นเชิงทฤษฎี 
เรือ่งมอียูว่า่ หากมคีนมองมายังโลกเราจากที ่
ที่ห่างไกลออกไป 65 ล้านปีแสง ด้วยกล้อง 
โทรทรรศน์ที่กำาลังขยายดีมากๆ เขาคนน้ัน
จะสามารถเห็นเหล่าไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์
จากโลกเราไปนานแล้วได้ ! น่ันเพราะตาม
สถานการณ์สมมติ แสงใช้เวลา 65 ล้านปี 
เดินทางจากโลกไปยังจุดสังเกตการณ์ แสง
ท่ีคนตรงจุดน้ันมองเห็นคือแสงจากโลกเม่ือ 
65 ล้านปีก่อน เมื่อตอนที่ยังมีไดโนเสาร์อยู่ 
แต่เพิ่งเดินทางไปถึงตรงนั้นนั่นเอง 
 หากเป็นเช่นน้ันจริง ถ้ามนุษย์ต่างดาว
ที่อยู่ไกลออกไปมากๆ ราว 4,600 ล้านปีแสง 

ก็ต้ังใจฟัง “การบรรยายเร่ือง Time in the  
Past, Present and Future บรรยายโดย 
ศาสตราจารย์ Fay Dowker ผู้สอนรายวิชา 
ฟสิิกส์เชงิทฤษฎปีระจำามหาวทิยาลยั Imperial  
College London, UK”
 ก่อนจะเข้าสู่เน้ือหาหลัก ฉันขอบอกไว้
ก่อนว่า สำาหรับฉันเนื้อหาของการบรรยาย
ค่อนข้างจะยากและเจาะลึกเฉพาะทางฉัน
จึงขอออกตัวก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นการจับ 
ประเด็นเนื้อหาการบรรยายตามความเข้าใจ 
ของฉันบนพ้ืนฐานความรู้ที่ ฉันมี  จึ งมี
จินตนาการผสานวิชาการ ตามสไตล์เด็ก
สายวิทย์ผสมศิลป์ เป้าหมายเพื่อความ
เพลิดเพลินสำาหรับผู้อ่าน 
 ห ากผู้ อ่ า นท่ าน ใดสน ใจอยากจะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้แต่มาช่วย
อธบิายขดัเกลาความเขา้ใจของฉนั ฉนักย็นิดี
น้อมรับคำาแนะนำาจากทุกท่าน
 เมื่อพูดถึง “เวลา” ในเชิงฟิสิกส์ ฉัน
คิดฝันมาตลอดว่าอยากเข้าไปสวมบทบาท
ตัวละครในภาพยนตร์หลายเรื่องที่อ้างอิง
เรื่องการเดินทางข้ามเวลา เพื่อย้อนกลับ
ไปดูเรื่องราวในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ไทม์แมชชีนเดินทางข้ามห้วงเวลาในการ์ตูน
ญี่ปุ่นเรื่องโดราเอม่อน หรือเทคโนโลยี 
ล้ำาสมัยที่ทีมนักสืบสวนสอบสวนใช้ติดตาม
คดีดู เหตุการณ์ ในอดีตเ พ่ือตามจับตัว 
ผู้ก่อการร้ายในเร่ือง Deja Vu ดังนั้นคำาพูด
แรกของศาสตราจารยท์ีว่า่ “พวกเราสามารถ
มองเห็นอดีตได้” เลยทำาให้ฉันนั่งตัวตรง 
ตาสว่างขึ้นมาทันที เมื่อศาสตราจารย์เริ่ม
เกริ่นนำาถึงการเดินทางของแสงในอวกาศ
แสงคือสิ่งมีความเร็วมากที่สุดกว่าสิ่งใดๆ 
ในจักรวาลนี้ คือ 3×10^8 เมตรต่อวินาที เพื่อ
ความง่ายต่อการคิดคำานวณ คำาว่า ปีแสง  
เลยถูกใช้บอกทั้งระยะทางและเวลาไปด้วย
ในตัว ตัวอย่างแรกที่ศาสตราจารย์ยกมาให้
เห็นถึงความวุ่นวายว่าทำาไม “เวลา” ที่ฟัง

แสงที่เรามองเห็นอยู่
	ได้เดินทางไกลผ่าน
จักรวาลมานานแค่ไหน	
คล้ายกับเป็นภาพ
ของอดีตที่เพิ่งจะ
เดินทางมาถึงเราถึง
แม้ว่ามันจะถือกำาเนิด
มานานแล้วก็ตาม	

แสดงว่าทุกคร้ังท่ีคนเรา 
แหงนหน้าขึ้นมองดู 

ดวงดาวบนท้องฟ้า	เรา
กำาลังมองเห็นอดีตของ
ดวงดาวในจักรวาล!

ส่องมายังโลกเราด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำา พวก
เขาก็อาจจะเห็นแค่โลกที่เพ่ิงเริ่มเย็นตัว
เป็นดาวเคราะห์เกิดใหม่ยังไม่มีพวกเราอยู่  
ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเรากำาลังโดนมนุษย์
ต่างดาวแอบส่องเพื่อวางแผนโจมตีเข้ายึด
ครองโลกของเรา ! (ฉันหวังว่านะ) ทีนี้ฉันก็
เข้าใจถ่องแท้แล้วว่าการ “มองย้อนอดีต” ที่
ศาสตราจารย์ว่าหมายถึงแบบนี้นี่เอง…
 เดิมทีแล้วมนุษย์เราเป็นคนกำาหนด 
กฎเกณฑ์การนับเวลาขึ้นมาโดยอิงจาก 
ดวงอาทิตย์ การโคจรและหมุนรอบตัวเอง
ของโลก และตำาแหน่งที่ตั้งทางลองจิจูดของ
แต่ละประเทศในการระบุเวลา แต่พอพูดถึง
อวกาศที่เป็นสเกลใหญ่ขึ้นไป กฎนี้ก็ใช้ไม่
ได้อีกต่อไป แล้วเราจะบอกเวลาจากอะไร 
กันล่ะ ? ในการบรรยายครั้งนี้ศาสตราจารย์
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ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ในมุมมองต่างๆ ท่ีถูกใช้เพื่อ
อธิบายความเป็นอยู่ของเวลา สิ่งที่เรามอง
ไม่เห็น จับต้องก็ไม่ได้ แต่ทุกคนรับรู้ว่ามัน 
มีอยู่ เพราะเราเป็นผู้กำาหนดและอ้างอิง 
มันข้ึนมา เช่นนั้นแล้ว เวลานั้นไปข้างหน้า
หรือว่าเราเป็นผู้เดินผ่านเวลาไปกันแน่ ?  
ซึ่งในการบรรยายนี้ศาสตราจารย์ได้เน้น 
เปรียบเทียบสองทฤษฎีหลักๆ ท่ีใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของเวลา และพื้นที่ว่างหรือ
กาลอวกาศ ทั้งสองทฤษฎีนี้จะอิงอยู่บนหลัก
การเชงิฟสิกิสข์องนกัวทิยาศาสตรช์ือ่ดงัสอง
ท่านอย่าง Sir Isaac Newton และ Albert 
Einstein ผูท้ีเ่กดิคนละยคุสมยั มีมมุมองและ
แนวคิดต่างกันออกไป 

 แต่ความคิดของทั้งคู่ได้มีอิทธิพลต่อ
วงการฟสิกิสอ์ยา่งมาก เริม่ตัง้แตก่ารทีน่วิตนั 
มองว่าแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้ผลแอปเปิล
ตกลงมายังผิวโลก ในขณะที่ไอน์สไตน์มอง
ว่าโลกต่างหากที่พุ่งข้ึนไปหาผลแอปเปิล
ด้วยความเร่ง ทำาให้เกิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ท่ีกล่าวถึงผลของการเปลี่ยนมุมมองที่มีผล
ต่อการรับรู้ความจริง 
 ทฤษฎีแรก block universe หรือ  
Newton’s spacetime หลักการที่อธิบายถึง 
ความสมัพนัธข์องกาลและอวกาศในรปูแบบ 
ของจักรวาลกล่อง โดยยึดตามหลักแรง 
โนม้ถว่งของนวิตนั (Newtonian gravitation) 
ทฤษฎีน้ีถูกอธิบายด้วยกล่องกาลอวกาศ
สีเ่หลีย่มมมุฉากบรรจไุปดว้ยเหตุการณต์า่งๆ

ที่เกิดขึ้น โดยความสูงและความกว้างของ
กล่องคือแกนของพื้นที่ว่าง (space) หรือ
ง่ายๆ คือตำาแหน่งที่เหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้น 
สว่นความยาวของกลอ่งคอืแกนเวลา (time) 
ระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น 
 หากฉนัสมมตภิาพคนคนหนึง่อา้งองิบน
ตำาแหน่งหนึ่ง ณ ปัจจุบัน ดังนั้นภาพตัวคน
เล็กๆ ณ ตำาแหน่งใดตำาแหน่งหน่ึงในกล่อง
จึงแสดงถึงเวลา ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ และ 
ตรงนี้ นั่นเอง
 ส่วนในบริเวณอื่นๆ ก็ยังมีเหตุการณ์อีก
จำานวนมากที่เกิดขึ้นแล้ว กำาลังเกิด และจะ 
เกิดขึ้นในเวลาข้างหน้า อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตจงึเป็นจรงิอยา่งเทา่เทยีมกัน (equally  
real) หลักการหนึ่งของทฤษฎีนี้ท่ีทำาให้ฉัน
รู้สึกแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือ “เวลาไม่มีการ
ไหล แต่การเดินทางย้อนเวลานั้นเป็นไปได้” 
 ทั้ งนี้ก็ เพราะทุกอย่างรวมเป็นเนื้อ 
เดียวกัน เราสามารถเดินทางย้อนเวลาไปพูดคุย 
กับคนในอดีต เยี่ยมชมสถานที่ ในอดีต  
หรือแม้แต่พยายามเปลี่ยนเหตุการณ์ ใน 
อดีตได้ เพราะตามทฤษฎี block universe  
นั้น อนาคตได้ถูกกำาหนดไว้แล้ว การกระทำา 
ใดๆ ของเราขณะที่ย้อนเวลาไปในอดีตนั้น 
ก็มีแต่จะทำาให้อนาคตเกิดข้ึนมาในแบบ
ที่มันเป็นอยู่และควรจะเป็น ไม่ได้มีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 แนวคิดนี้ตรงกันข้ามโดยส้ินเชิงกับ
ปรัชญาเก่ียวกับเวลาที่เรียกว่า presentism 
ที่กล่าวว่า “เวลามีการไหล อดีตกับอนาคต
ไมม่อียูจ่รงิ ปจัจบุนักค็อืปจัจบุนั” กาลอวกาศ
ในรปูแบบนีจ้ะเปน็ลกัษณะของระนาบแบนๆ
สองมิติที่แสดงแต่ปัจจุบันให้เห็น ส่วนอดีต
กับอนาคตนั้นเป็นแค่ความคิดที่มนุษย์เรา 
คิดไปเอง ไม่มีอยู่จริง
 ฟังมาถงึตรงน้ีแลว้ ฉนัไม่เชือ่ทฤษฎแีรก
ทีศ่าสตราจารยเ์ลา่ใหฟ้งัเทา่ไหร ่เพราะถา้ยดึ
เอาตามความรู้สึกล้วนๆ อดีตคือสิ่งที่ผ่านไป
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แล้ว ปัจจุบันคือตอนนี้ และอนาคตคือสิ่ง
ที่กำาลังจะเกิดและเราคาดเดาไม่ได้ ฉันไม่
เชื่อว่าอนาคตถูกกำาหนดไว้หมดแล้วในแบบ
จักรวาลกล่อง ส่วนเรื่องการย้อนเวลา ถ้า
ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ควรจะมีผลกระทบ
ตามมาบ้าง เพราะอดีตส่งผลให้เกิดปัจจุบัน 
และปัจจุบันส่งผลให้เกิดอนาคต (หรือบางที
ฉันอาจจะดูภาพยนตร์มากไป) และนี่ก็คือ
ความลำาบากของการศกึษาเกีย่วกบัเวลาและ
อวกาศ 
 การทดลองทางกายภาพเพือ่พสิจูน์เร่ือง
เวลาให้เห็นกันจะๆ น้ันทำาได้ยากจนแทบจะ
เป็นไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นป่านนี้เราคงเดินทาง
ข้ามเวลากันมั่วไปหมดแล้ว การทดลองที่
นกัวทิยาศาสตรส์ามารถทำาไดค้อืการทดลอง
ทางความคิด (thought experiment) และ
การคำานวณเชิงทฤษฎีไปก่อน ทำาให้เกิด
หลักแนวคิดต่างมุมมองของแต่ละคนท่ีถูก
หยิบยกขึ้นมาเพื่อพยายามอธิบายเวลา แต่
สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถสรุปเห็นตรงกันได้
ว่าหลักของใครถูกต้องที่สุด ทำาให้มีคนเชื่อ
บ้างไม่เชื่อบ้าง เห็นต่าง ถกเถียงกันบ้าง 
ศาสตราจารย์ที่อธิบายถึงกลับกล่าวขำาๆ
เพราะกลุ่มที่ต่อต้านแนวคิดแบบ block 
universe ได้แซวคนกลุ่มท่ีเชื่อเช่นนั้นว่า 
พวก block-headed ที่พ้องคำากับชื่อทฤษฎี

จักรวาลกล่อง แต่ดันมีความหมายตรงตัว
ว่าคนโง่เสียนี่
 ต่อมาได้มีทฤษฎีหนึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดย
อิงตามหลักทฤษฎีสัมพัทธภาพ (relativity)   
จึงถูกเรียกว่า relativistic spacetime หรือ
ทฤษฎี Einstein’s spacetime ซึ่งจริงๆ 
แล้วไอน์สไตน์ไม่ใช่คนคิดค้นหลักการนี้ซะ
ทีเดียว แต่เรียกได้ว่าเป็นคนเริ่มต้นค้างไว้ 
แล้วคุณเฮอร์มานน์ มินคอฟสกี (Hermann 
Minkowski) นกัคณิตศาสตรแ์ละอาจารยช์าว
เยอรมัน ก็เข้ามาสรุปให้สมบูรณ์ในภายหลัง 
ในบางทจีงึเรยีกวา่ Minkowski’s spacetime
 ภาพที่มีรูปร่างคล้ายกับนาฬิกาทรายน้ี
เรยีกวา่กรวยแสง (light cone) กรวยดา้นบน
เรียกว่ากรวยแสงอนาคต ซึ่งการกระทำาของ
เราในปัจจุบันมีผลต่อสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
ส่วนกรวยด้านล่างเรียกว่ากรวยแสงอดีต 
ทีเ่กดิข้ึนไปแลว้และเราไปเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ 
สว่นเหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกโคนแสงทัง้สอง 
คือเหตุการณ์ที่ไม่มีผลต่อทั้งอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต โครงสร้างกาลอวกาศน้ีใช้การ
เดนิทางของแสงมาชว่ยจำาลอง ดงัรูปขา้งตน้  
จะมีแกนแนวตั้งเป็นเวลา (time) และแนว
ระนาบเป็นพื้นที่ว่าง (space) แสดงการ
แผ่กระจายของแสงท่ีเดินทางไปได้เป็นวง
กว้างที่ระยะรัศมีหนึ่งๆ ณ เวลานั้นๆ และจะ
ขยายเป็นวงใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อนำา
วงกลมขนาดเลก็ไปใหญม่าซอ้นเรยีงกนัตาม
แกนเวลาในแนวตั้ง จึงเกิดเป็นรูปทรงกรวย
สมมาตรขึ้นดังรูป ฉันมองง่ายๆ ก็คือเทียบ
กับคลื่นบนผิวน้ำาเวลาเราโยนหินลงไปนี่เอง 
 อย่างไรก็ตามการจะอธิบายทฤษฎี
เข้ากับเร่ืองของกาลอวกาศ ต้องใช้ทฤษฎี 
สัมพัทธภาพมาเกี่ยวข้อง ศาสตราจารย์เลย 
ได้ท้ิงท้ายให้ผู้ชมได้ไปค้นคว้ากันต่อเอาเอง  
เพราะเวลา 2 ชั่วโมงนี้อธิบายอย่างไรก็ไม่มี 
ทางหมด ฉันเองคงต้องขอตัวไปศึกษาเพ่ิมเติม 
เช่นกัน ได้คำาตอบเช่นไรแล้วฉันจะมาเล่าให้

ฟังอีกคราเมื่อเข้าใจ 
 เพื่อเป็นการขยายต่อความคิดจาก
ทฤษฎีทั้งสองน้ี ฉันก็ขอยกตัวอย่างแนวคิด
ที่ฉันได้จากการชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ 
เดนิทางขา้มเวลาหลายๆ เรือ่งดบูา้ง ซึง่ทฤษฎี
นีจ้ะช่วยไขข้อสงสยัในปญัหาสดุแปลกอยา่ง  
ปฏิทรรศน์คุณปู่ (grandfather paradox) 
เรือ่งมอียูว่า่ หลานสาวไดน้ัง่ไทมแ์มชชนียอ้น
เวลาไปฆ่าคุณปู่ของตนในอดีต ซึ่งนั่นทำาให้
คุณปู่วัยหนุ่มเสียชีวิตไปก่อนที่จะมีลูกหลาน
เสียอีก หลานสาวที่ไม่ทันได้เกิด จึงถือว่า
ไมม่ตีวัตนในปจัจบุนั แล้วใครกนัล่ะทีเ่ดินทาง 
ข้ามเวลาไปฆ่าคุณปู่ ? 
 นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็น
ลกูโซ่ทีมี่แตจ่ะเดินไปขา้งหน้า หากคิดจะย้อน
กลับก็จะเกิดการวนลูปไปไม่มีจุดเริ่มจุดจบ
ดังน้ันวิธีแก้ปัญหาที่ย้อนแย้งกันนี้มีเพียง
อย่างเดียว คือการนำาเหตุการณ์เหล่าน้ัน 
แยกออกจากไทม์ไลนห์ลกั หรอืเปน็การแตก
กิง่ออกไปทีใ่หจ้ดุจบอกีแบบหน่ึงแทนทีจ่ะเอา
มาปนกนัเป็นลปูเดมิๆ นัน่ก็คอืทฤษฎเีอกภพ
คู่ขนาน (parallel universe) แนวคิดที่ถูก

ภั�พแสดงกุรวยแสง (light cone)
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สามารถเข้าชมการบรรยายอื่นๆ ของท่านศาสตราจารย์ Fay Dowker ได้ที่
https://www.artandeducation.net/classroom/video/197531/fay-dowker-the-story-of-spacetime

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก
https://medium.com/sciways/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87-c31d37a1441f

สาระวิทย์
ในศิลป์

ขั้อำบค์ุณภั�พจ�กุ:  
https://www.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters/spacetime/index.html

ภาพยนตร์หลายเรื่องหยิบยกมาใช้เป็นโครงเรื่อง เพราะสามารถเข้าใจได้ง่าย และจินตนาการ
ออกไปไดอ้ยา่งไม่มทีีส่ิน้สดุ จกัรวาลทีแ่ตกกิง่กา้นสาขาออกไปราวกบัตน้ไม ้ไมม่ทีางทีเ่ราจะรู้ได้
วา่การเปลีย่นอดตีคร้ังหนึง่สง่ผลใหเ้กดิผลลพัธแ์บบไหน หรอืหลงัจากน้ันเอกภพทีเ่ราอาศยัอยู่ 

ภั�พระหว��งกุ�รฟังบรรย�ยเรื �อำง Time in the Past, Present and Future
บรรย�ยโดย ศิ�สตร�จ�รย� Fay Dowker ส�ม�รถิ์เขั้��ชมกุ�รบรรย�ยอำื�นๆ ขั้อำงเธิอำได�ที �
https://www.artandeducation.net/classroom/video/197531/fay-dowker-the-story-of-spacetime

คือเอกภพเดิมที่เราจากมา หรือเป็นเอกภพ
ใหม่โดยสิ้นเชิง ? 
 อ่านมาถึงตรงน้ีอาจจะงง ตอนฉันฟัง
ฉันเองก็งงเหมือนกัน แต่ที่น่าฉงนกว่าก็คือ 
เรายังสรุปไม่ได้เต็มปากเต็มคำาว่าทฤษฎีไหน 
เป็นจริง และเวลาคืออะไรกันแน่ ?
 หลังจบการบรรยาย ฉันยังรู้สึกเข้าใจ
ระคนสงสยั แตก่ร็ูส้กึสบายใจที่ได้ค้นพบหลัก
การบางอยา่งทีเ่ชือ่มโยงกับฉากในภาพยนตร์
เรือ่งโปรดของฉนั มาชว่ยประสานใหเ้รือ่งราว
ฟิสกิสท์ีแ่สนสบัสนดลูืน่ไหลอยา่งมเีหตุมผีล
ขึ้นมา และยังได้เห็นบรรยากาศความน่ารัก
ของสมาคมดาราศาสตร์อาวุโสที่มารวมตัว
พูดคุยร่วมแบ่งปันความรู้กัน 
 แถมท้ายตอนจบของการบรรยายมีการ 
จับฉลากหมายเลขที่น่ังฟังบรรยายแจกไวน์ 
ติดไม้ติดมือกันกลับบ้าน ส่วนเด็กๆ อย่าง 
พวกเรามนึได้ทีต่ัง้แตช่ว่งตน้ของการบรรยาย
โดยไม่ต้องพึ่งไวน์ เพ่ือลดระดับความมึนงง
ฉันจึงขอย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนที่
พวกเราจะเข้าฟังบรรยาย สู่อีกหนึ่งภารกิจ
ของ Stargazing expedition ครั้งนี้คือ
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ National Museum  
Cardiff (ติดตามอ่านได้ ในสาระวิทย์ฉบับ
หน้านะคะ)



50สิงหาคม 2563

เปิดโลก
นิทานดาว

พงศธร กิจเวช (อัฐ) 
Facebook: คนดูดาว stargazer 

กลุ่มด�วสิงโต 
ที่ม�ของเดือนสิงห�คม 
ก�ลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองนีเมีย (Nemea) ประเทศกรีซ (Greece) มีสิงโต

วิเศษตัวหนึ่ง ขนเป็นสีทอง อาวุธใดไม่อาจทำาอันตรายได้ กงเล็บของมัน 
คมกว่าดาบ และสามารถตัดเกราะได้ทุกชนิด 
 เจ้าสิงโตตัวนี้ออกไปจับตัวหญิงสาวในเมืองมาไว้ ในถ้ำา เพื่อล่อให้คนมาช่วยหญิงสาว  
แต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ แถมยังถูกฆ่าตายกลายเป็นอาหารสิงโตแทน 
 วันหนึ่งมีชายช่ือ เฮราคลีส (Heracles) ได้รับมอบหมายภารกิจให้มาสังหารสิงโตตัวนี้  
เมื่อเจอสิงโต เฮราคลีสใช้ธนูยิงใส่ แต่ลูกศรไม่อาจทำาอันตรายสิงโตได้ 
 เฮราคลีสจึงล่อสิงโตเข้าไปในถ้ำา สิงโตกระโจนใส่เฮราคลีส แต่เฮราคลีสจับขาสิงโตไว้  
แล้วหักหลังสิงโต ทำาให้สิงโตเสียชีวิต แล้วช่วยหญิงสาวที่ถูกสิงโตจับขังออกมา 

เฮร�ค์ลิีสส้ �กุับสิงโตนีเมียบนเหยือำกุอำ�ยุ
ประม�ณ 2,560 ปี ปัจจุบันเหยือำกุนี�อำย้ �ที �
พิพิธิภััณฑ�ลิ้ฟวร� (Louvre) ประเทศิฝรั�งเศิส 

ที �ม�ภั�พ Wikipedia:  Heracles 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heracles
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เฮราคลีสยังพยายามแล่หนังสิงโต แต่มีด
ของเขาไม่สามารถทำาได้ เขาจึงใช้กรงเล็บ
ของสิงโตเองแล่หนังออกมาใส่เป็นเสื้อคลุม
ป้องกันอาวุธต่างๆ 
 เทพเจ้าซูส (Zeus) ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
และเปน็พอ่ของเฮราคลสีอยากใหมี้อนสุรณ์
รำาลึกถึงเรื่องนี้จึงให้สิงโตไปอยู่บนท้องฟ้า 
 ชื่อ เฮราคลีส เป็นภาษากรีก ส่วน
ภาษาละตินหรือภาษาของคนโรมันเรียกว่า  
เฮอร์คิวลีส (Hercules) 
 ซูสในภาษาละตินคือ จูปิเตอร์ (Jupiter) 
หรือดาวพฤหัสบดี 
 กลุ่ มดาวสิ ง โต  ( Leo )  เป็ นกลุ่ ม
ดาวโบราณมาต้ังแต่สมัยเมโสโปเตเมีย  
(Mesopotamia) เมื่อประมาณ 6,000 ปีก่อน 
 คำาว่า Leo เป็นภาษาละติน ที่มาของ
ภาษาอังกฤษว่า lion 
 กลุ่มดาวสิงโตเป็น 1 ใน 12 กลุ่มดาว
จักรราศี (zodiac) ที่ดาวที่เป็นชื่อวันใน
สัปดาห์โคจรผ่าน คือ ดวงอาทิตย์ (Sun), 
ดวงจันทร์ (Moon), ดาวอังคาร (Mars),  
ดาวพุธ (Mercury), ดาวพฤหัสบดี (Jupiter), 

ดาวศุกร์ (Venus) และดาวเสาร์ (Saturn)  
 12 กลุ่มดาวจักรราศีเป็นที่มาของเดือน 
12 เดือน สำาหรับกลุ่มดาวสิงโตคือกลุ่มดาว
ประจำาเดือนสิงหาคม เน่ืองจากในเดือน
สิงหาคมดวงอาทิตย์จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาว
สิงโต (เดือนสิงหาคมเราจะไม่เห็นกลุ่มดาว
สิงโตเพราะดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้น) 
 ภาษาอังกฤษของเดือนสิงหาคมคือ 
August มาจากช่ือจักรพรรดิออกุสตุส  
(Augustus) ของโรมัน 
 ส่วนคำาว่า “สิงหาคม” ตั้งโดย สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ 
วโรปการ เมื่อ พ.ศ. 2432 มาจากคำาว่า  
สิงห์ + อาคม (การมาถึง) แปลว่า การมาถึง
ราศีสิงห์ หรือ การมาถึงกลุ่มดาวสิงโต 
 เดือนของไทยเดิมใช้ดวงจันทร์เป็น
หลักหรือเรียกว่า จันทรคติ เรียกชื่อเดือน
ตามลำาดับเลข คือ เดือนอ้าย (1), เดือนยี่  
(2), เดือนสาม, เดือนสี่ จนถึงเดือนสิบสอง 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ใช้เดือนแบบสากลที่ใช้ 
ดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือเรียกว่า สุริยคติ 

โดยเรียกชื่อเดือนตามที่สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 
ทรงคิดไว้ และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน 
 คนไทยรู้จักกลุ่มดาวสิงโตมากขึ้นในปี 
พ.ศ. 2541 เมื่อมีข่าวพายุฝนดาวตกสิงโต  
(Leonids) ในปีนั้น 
 ฝนดาวตก (meteor shower) คือ 
ปรากฏการณท์ีเ่ราเหน็ดาวตกพุง่ออกมาจาก
จุดใดจุดหน่ึงบนท้องฟ้า ฝนดาวตกสิงโต
คือเห็นดาวตกพุ่งออกมาจากกลุ่มดาวสิงโต  
เกิดขึ้นทุกปี สำาหรับปีน้ีฝนดาวตกสิงโตจะมี 
มากทีส่ดุวนัพธุที ่18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  
เวลา 05:30 น. มีดาวตก 10-20 ดวงต่อช่ัวโมง 
 พายุฝนดาวตก (meteor storm) คือ 
ฝนดาวตกที่มีดาวตกมากกว่า 1,000 ดวงต่อ
ชั่วโมง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1833 
เคยเกิดพายุฝนดาวตกสิงโต ประมาณว่า
มีดาวตกมากกว่า 34,640 ดวงต่อชั่วโมง
หรือมากกว่า 2 แสนดวงในคืนน้ัน นับเป็น 

แผู้นที�ด�ว วันที � 12 สิงห�ค์ม พ.ศิ. 2563 เวลิ� 18:41 น. (ดวงอำ�ทิตย�ตกุที�กุรุงเทพฯ) 
จะเห็นดวงอำ�ทิตย�อำย้ � ในกุลิุ�มด�วสิงโต 

ที �ม�ภั�พ แอำป SkyPortal 3.3.1.1, iPhone SE (2nd generation), iOS 13.6 สมเด็จพระเจ��บรมวงศิ�เธิอำ 
กุรมพระย�เทวะวงศิ�วโรปกุ�ร 
ผู้้�ตั �งชื �อำเดือำนสิงห�ค์ม 

ที �ม�ภั�พ วิกุิพีเดีย: https://th.wikipedia.org

เปิดโลก
นิทานดาว
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ฝนดาวตกที่มีดาวตกมากท่ีสุดเท่าท่ีมีการ
บันทึกไว้ และเป็นจุดเร่ิมต้นความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเรื่องฝนดาวตกในเวลาต่อมา 
 พายุฝนดาวตกสิงโตจะมีทุก 33 ปี  
ครั้งล่าสุดคือปี พ.ศ. 2544 มีดาวตก 3,000 
ดวงต่อชั่วโมง 
 ใน เดื อนสิ งหาคมก็มี ฝนดาวตกที่  
นา่สนใจคอื ฝนดาวตกเพอร์เซยีส (Perseids) 

อ้างอิง 
1. Wikipedia: Leo (constellation) 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_(constellation) 

2. ปฏิทินฝนดาวตกปี ค.ศ. 2020 (2020 Meteor Shower Calendar) โดย องค์การอุกกาบาตสากล (International Meteor Organization ย่อว่า IMO) 

 https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2020.pdf

หรือฝนดาวตกวันแม่ เพราะมักมีมากที่สุด
ในวันแม่ 12 สิงหาคม สำาหรับปีน้ีเป็นเวลา 
20:00-23:00 น. มดีาวตก 110 ดวงตอ่ช่ัวโมง 
 กลุ่มดาวสิงโตเป็นกลุ่มดาวที่หาง่าย
เนือ่งจากประกอบดว้ยดาวสว่างทีอ่าจเหน็ได้
แม้ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ดาวที่สว่าง
ที่สุดในกลุ่มดาวสิงโตคือ ดาวหัวใจสิงห์หรือ
ดาวเรกิวลัส (Regulus) หรือช่ือทางการคือ 
Alpha Leonis คำาวา่ Regulus เปน็ภาษาละตนิ  
แปลว่า เจ้าชาย 

พ�ยุฝนด�วตกุสิงโตในปี ค์.ศิ. 1833 จ�กุ
หนังสือำ Bible Readings for the Home 
Circle (ภั�พทำ�ในปี ค์.ศิ. 1889 หลิังเหตุกุ�รณ์) 

ที �ม�ภั�พ Wikipedia: Leonids 
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonids  ดาวหัวใจสิงห์หรือดาวเรกิวลัสนี้อยู่ใกล้

เส้นสุริยวิถี (ecliptic) คือเส้นทางเดินของ
ดวงอาทิตย์ ดังนั้นเราอาจใช้ดาวหัวใจสิงห์
ช่วยหาเส้นสุริยวิถีบนท้องฟ้าได้ 
 เราสามารถมองหากลุ่มดาวสิงโตจาก
แผนที่ดาวหรืออาจใช้แอปดูดาวซ่ึงมีหลาย
แอปทัง้ฟรแีละเสยีเงิน ในทีน่ีข้อแนะนำาแอป 
SkyPor ta l  ดาวน์ โหลดฟรี  ภาพสวย  
ใช้งานง่าย มขีอ้มลูดาวมากถงึ 120,000 ดวง 
ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS 

ฝนด�วตกุเพอำร�เซีียส เมื �อำปี ค์.ศิ. 2016 ที �สหรัฐอำเมริกุ� โดย Brad Goldpaint 

ที �ม�ภั�พ NASA: Astronomy Picture of the Day (APOD) 
https://apod.nasa.gov/apod/ap160808.html 

เปิดโลก
นิทานดาว
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างน้ีน่ีเอง 

by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

ดาวเคราะห์เรียงตัว 
ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนผ่าน 

ไม่ได้ทำาให้เกิดภัยพิบัติ

มีสกู๊ปข่าวใหญ่ออกมาทำานายว่า "ปีนี้เกิดปรากฏการณ์ดาวเรียง

ตัวกันเป็นแถว ตั้งแต่ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวอังคาร ดาวศุกร์ 

ดาวพุธ และโลก ทำาให้เกิดพลังงานนอกโลก ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ 

ยิ่งมีดาวเคราะห์น้อย “2020ND” เฉียดใกล้ โลก จะส่งผลต่อสภาพ

อากาศใหเ้ปลีย่นแปลงฉบัพลัน เกดิฝนตกหนกัและแล้งผดิปกต ิรวมถงึ 

อาจมีแผ่นดินไหว แถมมีดาวหางโผล่มา ทำาให้ โลกร้อน มีโอกาสเกิด

ภัยพิบัติสูงมาก ที่ทั่วโลกเกิดความวุ่นวาย จีนและสหรัฐฯ ทะเลาะกัน 

ประเทศไทยเกิดการชุมนุมประท้วง ล้วนแล้วเกิดจากอิทธิพลของ

ดวงดาว ทำาให้คนใจร้อนมากขึ้น ฯลฯ” เรื่องนี้จริงหรือ !?!

ดาวเคราะห์เรียงตัว 
ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนผ่าน 

ไม่ได้ทำาให้เกิดภัยพิบัติ
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างน้ีน่ีเอง 

 ไม่จริงนะครับ !! เรื่องของดาวเคราะห์เรียงตัวกัน (planetary 

alignment) หรือเรื่องของดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้โลก หรือแม้แต่

ดาวหาง ที่อ้างว่ามีผลต่ออิทธิพลของดินฟ้าอากาศของโลกให้

แปรปรวน เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภัยพิบัติต่างๆ หรือแม้แต่

ทำาให้คนใจร้อนมากขึ้นนั้น เป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ใช่มาจาก

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับกัน 

คำาอธิบายเรื่องเหล่านี้ ดังนี้

1. NASA ไดอ้ธบิายเรือ่งน้ีไว ้ตัง้แตส่มยัทีค่นกลวัเรือ่ง "ดาวเคราะห ์ 

เรียงตัวกัน ปี 2000" ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2000  

ได้มีดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์

มาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วทำาให้คนออก

มาทำานายกนัวา่จะเกดิภยัพบิตัใิหญ ่เชน่ น้ำาแขง็ขัว้โลกละลาย  

น้ำาท่วม พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว ฯลฯ

 NASA ก็ฟันธงว่า คำาทำานายเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์นั้นกว้างไกล 

มหาศาลเกินกว่าท่ีแรงโน้มถ่วง สนามแม่เหล็ก หรือรังสีจาก

ดาวเคราะห์ จะมีผลกระทบต่อโลกได้

 แรงดงึดดูท่ีดาวเคราะหแ์ตล่ะดวงจะมีตอ่โลกนัน้มคีา่นอ้ยมากๆ 

จนแทบเรยีกวา่ ไมอ่าจตรวจจบัได ้หรอืแมว้า่จะเอาแรงทัง้หมด

มารวมกนั กย็งันอ้ยกวา่แรงกระทำาจากดวงอาทติยห์รอืจากดวง

จนัทรต์อ่โลกมากนกั เนือ่งจากดาวเคราะหเ์หลา่นัน้อยูห่า่งไกล

จากโลกมากเกินกว่าจะส่งผลใดๆ ต่อโลก

2. ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทำานายผิดๆ คือหนังสือช่ือ

“The Jupiter Effect (ผลกระทบจากดาวพฤหสับด)ี” โดย John  

Gribbin และ Stephen Plagemann ตพีมิพต์ัง้แตป่ ีค.ศ. 1974  

พดูถงึการเรียงตวัของดาวเคราะห์ในวนัที ่10 มนีาคม ค.ศ. 1982  

จะทำาให้เกิดภัยพิบัติต่อโลก ซ่ึงรวมถึงทำานายว่าจะเกิด 

แผ่นดินไหวใหญ่ท่ีรอยเล่ือนซานแอนเดรียสของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ด้วย แต่ในที่สุดก็ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าแต่อย่างไร

3. เอาเข้าจริงๆ แล้ว ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของ

เราน้ัน ไม่เคยเรียงกันเป็นแนวเส้นตรง อย่างที่เห็นใน 

รปูวาดจินตนาการกันในกระดาษ เพราะดาวเคราะห์แต่ละดวง 

นั้นไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบเดียวกัน มีมุมเอียง

แตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาเป็น 3 มิติ

 เวลาที่นักดาราศาสตร์ใช้คำาว่า "planetary alignment การ

เรียงตัวของดาวเคราะห์" น้ัน พวกเขาไม่ได้หมายความว่า

ดาวเคราะห์มาเรียงเป็นเส้นตรงจริงๆ แต่หมายถึงการที่

ดาวเคราะห์จำานวน 2-3 ดวง โคจรมาอยู่บริเวณเดียวกัน 

บนท้องฟ้า ให้เราสังเกตได้ในเวลาเดียวกัน 

4. ดังน้ันดาวเคราะห์ทั้ง 8 ของระบบสุริยะจักรวาลจึงไม่เคย

มาเรียงตัวเป็นเส้นตรงพอดีอย่างที่เข้าใจกัน อย่างดีที่สุด  

มันก็เคยปรากฏบนท้องฟ้าในพื้นที่เดียวกันเมื่อกว่าพันปี 

ที่แล้ว (AD 949) และกว่าจะเกิดอีกคร้ังก็คือวันที่ 6  

พฤษภาคม ค.ศ. 2492

5. ในส่วนของดาวเคราะห์น้อย Asteroid 2020 ND นั้นได้

เคลื่อนที่ผ่านโลกของเราไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา ดาวเคราะห์น้อยน้ีมีขนาดประมาณ 160 เมตร

และเป็นที่ทราบกันว่ามันไม่ได้จะทำาอันตรายอะไรกับโลก

เนื่องจากระยะทางที่มันจะเข้ามาใกล้ โลกมากที่สุดแล้ว  

ยังอยู่ห่างถึง 5,570,000 กม. ในขณะที่ระยะห่างระหว่าง

โลกกับดวงจันทร์นั้นอยู่ที่ 385,000 กม. ซึ่งแปลว่ามันยังอยู่ 

ห่างไกลจากโลกมาก ถึงประมาณ 8 เท่าจากระยะห่าง

ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ และแน่นอนว่าด้วยขนาดของมัน 

ที่เล็กมากก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลอะไรต่อโลกของเราเช่นกัน

 สรุปอีกทีว่า การอ้างเร่ืองดาวเคราะห์เรียงตัว หรือดาวเคราะห์น้อย 

บนิผ่านโลก แล้วจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ ต่อโลกน้ัน เป็นความเช่ือ 

ส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นท่ียอมรับของวงการวิทยาศาสตร์แต่อย่างไร

54 กรกฎาคม 2563
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เบ้ืองหลัง 
35 ปลา

ชนิดใหม่ของโลก ดร.ชวลิต วิทยานนท์

ชนิดที่
2 

ปล�บู่กุดทิง
Neodontobutis aurarmus (Vidthayanon, 1995) 

ปล�บู่น้อยของพื้นที่ชุ่มน้ำ�สำ�คัญ

ครั้งหน่ึงในระหว่างการไปเก็บตัวอย่างที่

ตลาดเช้าบึงกาฬกับแขกนักวิจัยญี่ปุ่น  

Dr. Midori Kobayakawa ก็ได้เจอปลาบู่น้อยนี้ 2-3 ตัว  

ปนอยู่ในแผงแม่ค้ากุ้งฝอย เลยเก็บตัวอย่างมา เจ้าปลาน้ี 

ดูเผนิๆ กค็อืลกูปลาบูน่ัน่เอง แตด่ทีี่ไดข้อ้สงัเกตจากปรมาจารย์

ปลาบู่ของไทย ท่าน อ.ประจิตร วงศ์รัตน์ แห่งคณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้นำาว่ามันไม่ใช่ลูกปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว

ธรรมดานะ มันคล้ายๆ กับปลาที่พบในเอเชียตะวันออกถึง

รัสเซียทีเดียว ซึ่งปลาสกุลนี้ ไม่เคยพบในเขตร้อนอย่างเรา 

ใกล้สุดก็่จะมีในจีนหรือเกาหลี 
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 ต่อมาในช่วงที่ผู้ เขียนเดินทางกลับ

ประเทศไทยมาเก็บตวัอยา่งปลาในภาคอสีาน

เพือ่ทำาปรญิญาเอกนัน้ กย็งัตามลา่ตวัอยา่งที่

สมบูรณ์กว่าของเจ้าปลาบู่น้อยนี้อยู่ โดยได้

กลับไปที่ตลาดเดิมอยู่อีกราว 2-3 ปี ก็คว้า

น้ำาเหลวทุกครั้งเพราะแม่ค้ากุ้งไม่มาขาย จน

ครั้งสุดท้ายเจอเจ้าตัวก็เลยถามแหล่งจับกุ้ง

ก็พบว่ามันมาจากกุดทิง จึงไปตามจับมาได้

สบิกวา่ตวัเลก็ๆ ซึง่ยงัไมเ่หมาะในการทำาเปน็ 

holotype/type specimens นัก การลักลอบ

ขนสัตว์ข้ามประเทศเลยเกิดขึ้น โดยปนมัน

ไปในขวดที่มีพืชน้ำา พอถึงด่านศุลกากรท่ี 

นาริตะ ก็สำาแดงว่าเป็นพืชน้ำาจะเอาไปใส่ตู้ที่ 

Tosuidai (Tokyo University of Fisheries) จา้  

เจ้าหน้าที่ต้องเปิดค้นตำาราพักนึงว่ามันเป็น 

invasive alien specie (ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นท่ี

รุกราน) ต้องห้ามไหม ซ่ึงข้าพเจ้ารู้อยู่แล้ว 

ว่าไม่เป็น (อิๆ ทำาการบ้านมาก่อน) เจ้าปลา

เลยได้มาพักที่แล็บได้ร่วมปีจนโตเต็มที่  

และจับคู่วางไข่อีก จึงจับมันมาถ่ายรูปเอามา

วาดทำา holotype 

 แต่ตัวอย่างชนิดเปรียบเทียบของเจ้า

ปลาบู่น้อยน่ีก็หาไม่ได้ง่ายนัก เพราะเป็น

ปลาของเขตหนาวในจีน รัสเซีย มองโกเลีย 

เกาหลี โชคดีที่ตอนเอาข้อมูลไปเสนอใน

การประชุมประจำาปีสมาคมมีนวิทยาญี่ปุ่น 

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงร่วมฟัง

และพระราชทานข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

มากมาย และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ไปใช้ตัวอย่างของแล็บในพระราชวัง

อิมพีเรียลที่มีปลาบู่เกือบทุกสกุลของโลก

อีกด้วย

 จากข้อคิดเห็น (พระราชวิ นิจ ฉัย)  

ดังกล่าวจึงใช้ช่ือสกุลว่า Odontobutis 

เหมือนกับที่พบใน จีน เกาหลี และญี่ปุน 

และตั้งช่ือชนิดว่า aurarmus ก็คือ แขน  

(รกัแร)้ สทีอง ตพีมิพ์ใน J. of Ichthyological 

Exploration of Freshwater แต่ภายหลังมี

การวเิคราะดว้ย DNA โดย Chen, Kottelat &  

Wu 2002 ก็พบว่ามันเป็นคนละสกุลกัน จึงมี 

ชื่อสกุลใหม่ว่า Neodontobutis 

 เดิมคิดว่าปลาบู่กุดทิงพบเฉพาะใน

ประเทศไทย แตต่่อมากพ็บวา่มนักระจายพนัธุ ์

ในหนองบึงที่สภาพดีเท่านั้น จึงพบได้ทั่ว 

ลุ่มน้ำาโขงทั้งไทย ลาว และกัมพูชา

เบ้ืองหลัง 
35 ปลา

ชนิดใหม่ของโลก

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

เครดิตภาพ : นนณ์  ผานิตวงศ์
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บ้านนักคิดSci 
Quiz

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 89  
รางวัลที่ 1 ชุดกิฟต์เซตนักดื่ม   
ได้แก่	 ด.ช.วันสุข	ทับศรีนวล
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจผ้าหม้อห้อม   
ได้แก่	 ด.ช.ศุภณัฐ	จันทร์พุ่ม	
	 	 คุณมาลีรัตน์	ถิรสถิตวงษ์	
	 	 คณุชันมจ์ริา	กอ่สกลุ	คณุชุลีพร	แลเฮว

ฉบับที่แล้วเหมียวสงสัยว่า	ถ้� “หมีขอ” ไม่ใช่ “หมี” แล้วมันเป็นญ�ติกับสัตว์ตระกูลไหนกันแน่ 
ตอนนี้เหมียวรู้คำาตอบแล้วนะฮะ	

รางวัลที่ 1 เสื้อยืดลาย Bioeconomy 
จำานวน	1	รางวัล

รางวัลที่ 2 
สมุดโน้ต I love science   
จำานวน	3	รางวัล

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์	ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120	

หรือส่งทางโทรสารหมายเลข	0	2564	7016	หรือทาง	e-mail	ที่	sarawit@nstda.or.th	
อย่าลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	มาด้วยนะฮะ

รางวัลประจำาฉบับที่ 89

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 สิงห�คม 2563 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน	สาระวิทย์	ฉบับที่	90	

สำาหรับของรางวัล	เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ฉบับนี้ เหมียวถามต่อเลยละกันว่า 
สตัว์วงศ์หมท่ีีพบไดต้ามธรรมชาตใิน
ประเทศไทยเนี่ยมีหมีอะไรบ้างฮะ 

หมีขอ	 หรือ	บินตุรง	 เป็นสัตว์ในวงศ์ Viverridae  
มีญาติเป็นสัตว์พวกชะมดและอีเห็นฮะ	 ส่วนพวกหมี
ท้ังหลายไมว่า่จะเป็นหมหีมา	หมคีวาย	หมขีาว	หมกีรซิล	ี 
รวมถึงหมีแพนด้าจะอยู่ในวงศ์	Ursidae	ฮะ
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สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

คำาคม 
นักวิทย์
กองบรรณาธิการ

สาระวิทย์
Most people say that it is the intellect which makes a great scientist

They are wrong: it is character.
- Albert Einstein -

คนส่วนใหญ่กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่ต้องมีสติปัญญา 
พวกเขากล่าวผิด ต้องมีคุณลักษณะนิสัยต่างหาก 
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